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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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ข่าวประจ าวันที่ 7 กันยายน 2564 
 

ข่าว สนง.กกต. ( Press Release)   
 

ที ่ ข่าว สนง.กกต. ที่ เรื่อง 
1 74/2564 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 
 
ข่าว สนง.กกต. ( Press Release) ที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ที ่
ข่าว 

สนง.กกต. 
ที ่

เรื่อง ส่ือ หัวข้อข่าว หน้า 

1 73/2564 กกต.  ขอเชิญร่วมฟัง
การสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ หัวข้อ 
“Democracy & 
Election : Key 
Ingredient for a 
Successful 
Community” 

สยามรัฐออนไลน์ กกต.  ขอเชิญฟังสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ 

10 
 

2 74/2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

สยามรัฐออนไลน์ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
     

11 

 

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารส านักงาน กกต. 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 มติชนออนไลน์ ก้าวไกล น าลิ่ว ยอดบริจาคพรรคการเมืองสูงสุด พิจารณ์ ควักเอง 2 ล้าน 12 
2 ผู้จัดการออนไลน์ “ก้าวไกล” ยอดบริจาคสูงสุด มิ.ย. “พิจารณ์” ควัก 2 ล้าน ภท. 

ตามติด “ก่อแก้ว” ให้ 3 แสน เส้นทางใหม่ 
13 

3 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ กกต. เปิดเงินบริจาคพรรคการเมือง "ก้าวไกล" สูงสุด “พิจารณ”์ 
ควัก 2 ล้าน 

14 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ส านักข่าวไทยออนไลน์ ชง ครม. จัดเลือกตั้ง อบต.-กทม-พัทยา 15 
2 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ น ครม. เคาะวันนี้ “เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา” 16 
3 มติชนออนไลน์ ‘พลังท้องถิ่นไท’ หนุนเลือกตั้งท้องถิ่นควรเป็นตามแผน หลังมีเสียง 

ให้เลื่อนไป ก.พ.65 
17 

4 สยามรัฐออนไลน์ "พลังท้องถิ่นไท" หนุนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตามแนวทางมหาดไทย 
ชี้เลื่อนหรือไม่อยู่ที่ ครม.-กกต. ชี้ขาด 

18 

5 สยามรัฐออนไลน์ สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นฯ ร้อง “หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท” 
ช่วยผลักดันเลื่อนเลือกตั้ง อบต. หวั่นท าโควิดระบาดเพ่ิม 

19 

6 ข่าวสดออนไลน์ ปชป. เดินเครื่องทาบ 3 คนนอก ส่งชิงเก้าอ้ี ผู้ว่าฯ กทม. 'สุชัชวีร'์ 
อธิการบดี สจล. มาแรง 

21 

7 มติชนออนไลน์ ปชป. ไม่หลีกใคร ส่งชิงผู้ว่าฯกทม. ทาบ 3 คนนอก ชื่อ “ดร.สุชัชวีร์” 
มาแรง 

22 

8 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ โวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เทียบชั้น ‘ชัชชาติ-จักรทิพย์’ ได้ 
ลั่นเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้ ปชป.จะไม่เป็นศูนย์ 

23 

9 มติชนออนไลน์ ‘เพ่ือไทย’ ชี้ ส่งผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ ให้ กก.บห. พรรค
ตัดสินใจ 

24 

10 ส านักข่าวไทยออนไลน์ เพ่ือไทย รอ ครม. สรุปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 25 
11 มติชนออนไลน์ จุดยืน “พปชร.” ไม่ส่ง ลต.ท้องถิ่น ถ้าใครอยากลงในนามพรรค จะ

พิจารณาเป็นรายบุคคล 
26 

12 ข่าวสดออนไลน์ พปชร. ยัน ไม่ส่งผู้สมัครชิงท้องถิ่น-ผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรค ไฟเขียว 
ส.ส. สนับสนุนได้ ชี้ขอใช้โลโก้-ชื่อพรรคได้ ต้องดูเป็นรายกรณี 

27 

13 มติชนออนไลน์ ‘นิกร’ เผย ‘ชทพ.’ ยังไม่ได้คุย ลต.ท้องถิ่น ยัน ไม่ส่งในนามพรรค 
ด้าน ทิศทางโหวตวาระ 3 รธน. รอประชุม 8 ก.ย.นี้ 

28 

14 มติชนออนไลน์ ‘ภราดร’ เผย เลือกตั้งท้องถิ่น ส.ส.คงสนับสนุนทีมงานในแต่ละ จว. 
ไม่ทราบส่งผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ 

29 

15 มติชนออนไลน์ คณะก้าวหน้า ขยับรับเลือกตั้งนายก อบต. เปิดรับสมัครตัวแทน 
ผู้ท้าชิงทั่วประเทศ 

30 

16 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “วันชัย” กังวลสัญญาณไม่ปกติโหวตร่าง รธน. ระบบเลือกตั้งวาระ 3 31 
17 มติชนออนไลน์ ‘ส.ว. พีระศักดิ์’ พร้อมหนุนแก้ รธน. วาระ 3 ชี้ ต้องเคารพเสียง ส.ส.

จากการเลือกตั้งของ ปชช. 
32 



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 แนวหน้าออนไลน์ ‘วราวุธ’ พร้อมโหวตวาระ 3 แก้ รธน. หนุนระบบบัตร 2 ใบ 

สานต่องาน ‘พ่อบรรหาร’ 
33 

19 มติชนออนไลน์ ‘อนุทิน’ ยัน หลัก ‘ภท.’ แก้ รธน. ต้องเป็นประโยชน์ต่อ ปชช. เผย 
ให้เอกสิทธิ์ ส.ส. โหวตแก้ รธน. 

34 

20 มติชนออนไลน์ ‘จุรินทร์’ ดักคอ หาก รธน. ไม่ผ่านวาระ 3 จะสร้างเงื่อนไข 
ทางการเมือง กดดันองคาพยพโดยไม่จ าเป็น 

35 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ‘ชินวรณ์’ ติดตามใกล้ชิดแก้ รธน. วาระ 3-โฆษก ปชป. เชือ่ผ่าน 
ไร้ปัญหา 

36 

22 ส านักข่าวไทยออนไลน์ วิปรัฐบาลขอคุยพรรคเล็กปมเทนายกฯ 38 
23 มติชนสุดสัปดาห์

ออนไลน์ 
“อนุชา” ยันภายใน พปชร. ไม่มีปัญหา ยัน “สามมิตร” ไม่มีอะไร
แพรวพราว 

39 

24 เดลินิวส์ออนไลน์ ‘หมอวรงค’์ ชี้แก้บัตรสองใบแค่คิดก็ผิดแล้ว ลั่นเท่ากับจะยกประเทศ
ให้ ‘ทักษิณ’ อีกรอบ 

40 

25 มติชนออนไลน์ ‘สุทิน’ เผยลุ้น 84 เสียง ส.ว. ผ่านร่างแก้ รธน.วาระ 3 หรือไม่ 
เชื่อสุดท้ายจบที่ศาล รธน. 

42 

26 มติชนออนไลน์ ‘สมชัย’ ชี้โหวตวาระสามแก้ไข รธน. สงสัยจะเข้าทางสิ่งที่ 
พรรคก้าวไกลต้องการ 

43 

27 สยามรัฐออนไลน์ จบแล้ว!! "บิ๊กป้อม" ยันปัญหาใน พปชร. ทุกอย่างเรียบร้อย ย้ าอนาคต 
"ธรรมนัส" ยังแจ่มใส 

44 

28 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

“ประวิตร” ลั่นไม่คิดเป็นนายกฯ ชี้บอกหลายครั้งแล้ว ยันไม่มีฮ้ัว 
พปชร.-เพ่ือไทย 

45 

29 ส านักข่าวไทยออนไลน์ “สันติ” ดอดพบนายกฯ หลังแยกวง 4 ช. 46 
30 เดลินิวส์ออนไลน์ ตอกย้ ากลุ่ม4 ช.วงแตก!! ธรรมนัส-นฤมล-อธิรัฐ ดอดพบ”บิ๊กป้อม” 

ด้าน”สันติ”แยกวง 
47 

31 ข่าวสดออนไลน์ 3 ส.ส. ส่อแววถูกขับพ้นเพื่อไทย หลังโหวตสวนมติพรรค ชี้หลักฐาน
ค่อนข้างชัด 

48 

32 มติชนออนไลน์ “อนุทิน” ชี้ฝ่ายค้านจะขับใครออกจากพรรคไม่เกี่ยวกับ ภท. ย้อนถามสื่อ 
“มาดามเดีย“ คือใคร ไม่รู้จัก 

49 

33 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จับตา พปชร. ย้ายที่ท าการพรรคหลังสันติหัก 4 ช. 50 
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บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ FootNote: แนวโน้ม การปรับ ครม. ครั้งใหญ่ แรงปะทุ ภายใน 

พลังประชารัฐ 
51 

2 มติชนออนไลน์ เส้นทาง การเมือง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ เส้นทาง ‘การเลือก’ 52 
3 คมชัดลึกออนไลน์ เสร็จศึก "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" พลังประชารัฐ-เพ่ือไทย ใครจะจบก่อนกัน 53 
4 คมชัดลึกออนไลน์ กลับกว๊านพะเยา "ธรรมนัส" ถอยในรุก ตัวละครลับหนุนหลัง 55 
5 คมชัดลึกออนไลน์ เพ่ือไทยปราบ "งูเห่า" โฟกัส 2 ส.ส. รอลงดาบ 57 
6 สยามรัฐออนไลน์ "พี่โทนี่" เจ็บหนัก 59 
7 เดลินิวส์ออนไลน์ เปลี่ยนคนคุมพรรคเล็ก ล้างเกมอ านาจ 61 
8 ผู้จัดการออนไลน์ ฝ่ายค้านชกวืด เมื่อหมอ ขอบู๊ 63 
9 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX สายตาทอดจับ ประยุทธ์ ประวิตร ลิขิตเส้นทาง 

‘ธรรมนัส พรหมเผ่า’ 
65 

10 ข่าวสดออนไลน์ FootNote: ไทยรักไทย พลังประชาชน เพ่ือไทย แหล่งบ่มเพาะ 
"งูเห่า" ให้ ประยุทธ์ 

66 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 7 กันยายน 2564 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
(พรรคไทยภักดี) พร้อมผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 604 ชั้น 6
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธานการประชมุชี้แจงการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
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ข่าวอ้างอิง 
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6 กันยายน 2564 17:08 น.   
กกต. ขอเชิญฟังสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
 

 
 
กกต .  ขอ เชิญฟั งสั มมนา วิชาการนานาชาติ  หั วข้ อ  " Democracy & Election : Key Ingredient for  
a Successful Community" 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษกับวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา
วิซาการนานาซาติ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ "Democracy & Election : Key Ingredient for a 
Successful Community "ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/278115  
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/insert/public/img/20210906/321ae418b69c142c310c9ceb10eafde9623633a5593e5610e7b202a36468e9a6.jpg?itok=RuGCMckH
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6 กันยายน 2564 21:12 น.  
กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

 
 
วันที่ 6 ก.ย.64 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง มีรายชื่อดังนี้ 
 

 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/278185  
  

https://siamrath.co.th/n/278185
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 14:46 น. 
ก้าวไกล น าลิ่ว ยอดบริจาคพรรคการเมืองสูงสุด พิจารณ์ ควักเอง 2 ล้าน 
 

 
 
เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง “ก้าวไกล” สูงสุด พิจารณ์ ควักถึง 2 ล้าน ด้านพรรค “เส้นทางใหม่” ก่อแก้ว พิกุล
ทอง ให้ 3 แสน 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่
ยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 มีพรรคการเมืองที่ได้รับเงินบริจาคยอด 5,000 บาทขึ้นไป 
จ านวน พรรค 14 พรรคการเมือง โดยพรรคท่ีได้รับเงินบริจาครวมสูงสุดคือพรรคก้าวไกล คือ 2,121,796 บาท รองลงมา
พรรคภูมิใจไทย 2,100,000 บาท ตามด้วยพรรคประชาธิปัตย์ 603,000 บาท พรรคไทยศรีวิไลย์ 500,000 บาท พรรค
เส้นทางใหม่ 300,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 230,000 บาท เพ่ือแผ่นดิน 200,000 บาท พรรคพลังปวงชนไทย 
102,580 บาท พรรคเป็นธรรม 89,200 บาท พรรคประชาชาติ 50,000 บาท พรรคภราดรภาพ 30,000 บาท พรรค
พลังไทยน าไทย 30,000 บาท พรรคมิติใหม่ 30,000 บาท และพรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท 
 ทั้งนี้ ส าหรับเงินบริจาคพรรคการเมืองในเดือนมิถุนายน ที่น่าสนใจนั้น ในส่วนของพรรคก้าวไกล พบชื่อ
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค บริจาคเงินจ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000 บาท รวม 2,000,000 บาท 
พรรคเส้นทางใหม่ ปรากฏชื่อนายก่อแก้ว พิกุลทอง อดีต ส.ส.และอดีตแกนน า นปช. บริจาคสูงถึง 300,000 บาท ส่วน
พรรคไทยศรีวิไลย์นั้น ปรากฏชื่อบริษัท เอส.เอส.เรียล (สวนหลวง) จ ากัด บริจาคให้เพียงรายเดียวถึง 500,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925092  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/89550189_104490254516337_53705752832901120_o-1.jpg
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6 ก.ย. 2564 19:12     
“ก้าวไกล” ยอดบริจาคสูงสุด มิ.ย. “พิจารณ์” ควัก 2 ล้าน ภท.ตามติด “ก่อแก้ว” ให้ 3 แสน เส้นทางใหม่ 

 
 
กกต.เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง เดือน มิ.ย. ก้าวไกล สูงสุด “พิจารณ์” ควักถึง 2 ล้าน ภท.ตามมาติดๆ ด้าน
พรรคเส้นทางใหม่ “ก่อแก้ว พิกุลทอง” ให้ 3 แสน พรรค “มงคลกิตติ์” ได้จากเอกชน 5 แสน 
 วันนี้ (6 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงาน กกต.เผยแพร่ยอดเงินบริจาคพรรคการเมือง 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 มีพรรคการเมืองที่ได้รับเงินบริจาคยอด 5,000 บาทขึ้นไป จ านวน พรรค 14 พรรค
การเมือง โดยพรรคที่ได้รับเงินบริจาครวมสูงสุดคือ พรรคก้าวไกล คือ 2,121,796 บาท รองลงมา พรรคภูมิใจไทย 
2,100,000 บาท ตามด้วย พรรคประชาธิปัตย์ 603,000 บาท พรรคไทยศรีวิไลย์ 500,000 บาท พรรคเส้นทางใหม่ 
300,000 บาท พรรคเสรีรวมไทย 230,000 บาท เพ่ือแผ่นดิน 200,000 บาท พรรคพลังปวงชนไทย 102,580 บาท 
พรรคเป็นธรรม 89,200 บาท พรรคประชาชาติ 50,000 บาท พรรคภราดรภาพ 30,000 บาท พรรคพลังไทยน าไทย 
30,000 บาท พรรคมิติใหม่ 30,000 บาท และพรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท 
 ทั้งนี้ ส าหรับเงินบริจาคพรรคการเมืองในเดือนมิถุนายน ที่น่าสนใจนั้น ในส่วนของพรรคก้าวไกล พบชื่อ 
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค บริจาคเงินจ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000 บาท รวม 2,000,000 บาท 
พรรคเส้นทางใหม่ ปรากฏชื่อนายก่อแก้ว พิกุลทอง อดีต ส.ส.และอดีตแกนน า นปช. บริจาคสูงถึง 300,000 บาท ส่วน
พรรคไทยศรีวิไลย์นั้น ปรากฏชื่อบริษัท เอส.เอส.เรียล (สวนหลวง) จ ากัด บริจาคให้เพียงรายเดียวถึง 500,000 บาท 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000088308  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000088308
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06 ก.ย. 2564 เวลา 19:25 น. 
กกต. เปิดเงินบริจาคพรรคการเมือง "ก้าวไกล" สูงสุด “พิจารณ์” ควัก 2 ล้าน 
 

 
 
กกต.เปิดยอดบริจาคพรรคการเมือง "ก้าวไกล" สูงสุด “พิจารณ์”ควัก 2 ล้าน ด้านพรรค เส้นทางใหม่  
“ก่อแก้ว พิกุลทอง" ให้ 3 แสนบาท 
 วันนี้(6 ก.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ยอดเงิน
บริจาคพรรคการเมือง ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 มีพรรคการเมืองที่ได้รับเงินบริจาคยอด 5,000 บาทขึ้นไป จ านวน 
พรรค 14 พรรคการเมือง 
 โดยพรรคท่ีได้รับเงินบริจาครวมสูงสุดคือ 
 พรรคก้าวไกล  2,121,796 บาท 
 รองลงมา พรรคภูมิใจไทย 2,100,000 บาท 
 ตามด้วย พรรคประชาธิปัตย์  603,000 บาท 
 พรรคไทยศรีวิไลย์ 500,000 บาท 
พรรคเส้นทางใหม่ 300,000 บาท 
 พรรคเสรีรวมไทย 230,000 บาท 
 เพ่ือแผ่นดิน 200,000 บาท 
 พรรคพลังปวงชนไทย 102,580 บาท 
 พรรคเป็นธรรม 89,200 บาท 
 พรรคประชาชาติ 50,000 บาท  
 พรรคภราดรภาพ 30,000 บาท 
 พรรคพลังไทยน าไทย 30,000 บาท 
 พรรคมิติใหม่ 30,000 บาท 
และ พรรครักษ์ธรรม 21,000 บาท 
 ทั้งนี้ ส าหรับเงินบริจาคพรรคการเมืองในเดือนมิถุนายน ที่น่าสนใจนั้น ในส่วนของพรรคก้าวไกล พบชื่อ นาย
พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค บริจาคเงินจ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000 บาท รวม 2,000,000 บาท 
  พรรคเส้นทางใหม่ ที่มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นแกนน า ปรากฏชื่อ นายก่อแก้ว พิกุลทอง อดีตส.ส.และ
อดีตแกนน านปช. บริจาคสูงถึง 300,000 บาท 
 ส่วนพรรคไทยศรีวิไลย์นั้น ปรากฏชื่อ บริษัท เอส.เอส.เรียล (สวนหลวง) จ ากัด บริจาคให้เพียงรายเดียวถึง 
500,000 บาท 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/494803  

https://www.thansettakij.com/politics/494803
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06/09/2564 16:00 
ชง ครม. จัดเลือกตั้ง อบต.-กทม-พัทยา 
 

 
 
กรุงเทพฯ 6 ก.ย.-มหาดไทยชงครม.เสนอจัดเลือกตั้งท้องถิ่น อบต.-กทม.-เมืองพัทยาพรุ่งนี้ ไม่สนสมาคมท้องถิ่นฯ 
เห็นแย้งให้เลื่อนไปหย่อนบัตร ก.พ. 65 ย้ ามีมาตรการเข้มป้องกันโควิด 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม  
ในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นสมควรให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
เมืองพัทยา พร้อมจัดท าไทม์ไลน์ก าหนดเลือกตั้งช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564 โดยต้องด าเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เช่นเดียวกับ
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
 ส่วนกรณีที่สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ระบุว่า ขอเลื่อนก าหนดให้จัดการเลือกตั้งไปในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 เพราะเกรงว่ามีแนวโน้มท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 6 รายงานระบุว่า
เป็นความเห็นนานาจิตตัง เวลาที่ยังไม่มีเลือกตั้งท้องถิ่นก็อยากจะเลือกตั้ง พอจัดการเลือกตั้งขึ้นมาก็มีความเห็นลักษณะ
นี้ จึงไม่ใช่เหตุที่จะมาอ้างเรื่องสถานการณ์โควิด-19.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-774391  
  

https://tna.mcot.net/politics-774391
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07 ก.ย. 2564 เวลา 6:30 น. 
ลุ้น ครม. เคาะวันนี้ “เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา” 
 

 
 
ลุ้น ครม.เคาะวันนี้ “เลือกตั้ง อบต.-กทม.-เมืองพัทยา” มหาดไทย-กกต.วางกรอบหย่อนบัตร 28 พ.ย.2564 หรือไม่
เกิน 12 ธ.ค.2564 
 วันนี้ ( 7 ก.ย.64) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย เตรียมเสนอที่ประชุ ม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล (เลือกตั้ง อบต.) กรุงเทพมหานคร (เลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม. , สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก)  และ เมืองพัทยา 
  โดยเรื่องนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้เสนอเรื่องไปยังส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือให้บรรจุเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ก็ได้ขอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
 ทั้งนี้ นายวิษณุ วาสวนนท์ ผู้อ านวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น เสนอแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 
 วันที่ 1-14 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ส าหรับการด าเนินการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้ ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา การ
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และประกาศราชกิจจานุเบกษา การแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เสร็จสิ้นแล้ว และส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีมีความ
พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ขณะที่กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแล้ว ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ไว้แล้ว  
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/politics/494811  

https://www.thansettakij.com/politics/494811
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 14:48 น. 
‘พลังท้องถิ่นไท’ หนุนเลือกตั้งท้องถิ่นควรเป็นตามแผน หลังมีเสียงให้เลื่อนไป ก.พ.65 
 

 
 
“พลังท้องถิ่นไท” หนุนเลือกตั้งท้องถิ่นควรเป็นตามแผน หลัง “กลุ่มผู้บริหาร อบต.-เลขาฯพรรค” ร้องให้เลื่อนไป 
ก.พ.65 
 เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 6 กันยายน ที่รัฐสภา นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท 
(พทท.) แถลงถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหนึ่งออกมาเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้อง
ให้เลื่อนการเลือกตั้ง อบต.ออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยอ้างถึงสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนั้น นายธีรศักดิ์ 
พานิชวิทย์ เลขาธิการพรรค พทท. ก็ได้แถลงข่าวขอให้เลื่อนการเลือกตั้ง อบต. ออกไปเช่นกัน ว่า ได้หารือกับนาย
ชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค พทท. เห็นว่าควรให้เป็นไปตามแผนที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอ
ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ หาก ครม.อนุมัติตามแผนก็จะท าให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564 ซึ่งพรรค 
พทท.เห็นว่าควรเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่วนการพิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่ ควรเป็นเรื่องของ ครม. และ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925123   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2925123
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6 กันยายน 2564 16:13 น.   
"พลังท้องถิ่นไท" หนุนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตามแนวทางมหาดไทย ชี้เลื่อนหรือไม่อยู่ท่ี ครม.-กตต. ชี้ขาด 
 

 
 
 วันที่ 6 ก.ย. 64 ที่รัฐสภา นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) จ านวนหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องให้เลื่อนการเลือกตั้ง อบต.ออกไปเป็น
เดือน ก.พ. 65 โดยอ้างถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ควรด าเนินการตามแผนที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
วันที่ 1 - 14 ก.ย. 64 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวันที่ 1 - 15 ต.ค. 64 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 28 พ.ย. - 12 ธ.ค. 64 ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามแผนการเลือกตั้งดังกล่าว จะมีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในช่วงระหว่างวันที่  28 พ.ย. - 12 ธ.ค. 64 
 "พรรคพลังท้องถิ่นไทมีความเห็นว่าควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่วนจะมีการเลื่อนการเลือกตั้ง
หรือไม่ ควรเป็นเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้พิจารณา"นายโกวิทย์ 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/278082  
  

https://siamrath.co.th/n/278082
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210906/35d4164c5da791edb1414f5a7cea84558b6e12b3cc0ab644f82e0d828c61a2e7.jpg?itok=e9Qzq-kV
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6 กันยายน 2564 16:01 น.   
สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นฯ ร้อง “หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท” ช่วยผลักดันเลื่อนเลือกตั้ง อบต. หว่ันท าโควิด
ระบาดเพิ่ม 

 
 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ที่ท าการพรรคพลังท้องถิ่นไท ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์  
ฮาดดา   นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบนายชัชวาลล์ คงอุดม  
หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เพ่ือให้ช่วยผลักดันให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งนายกอบต.จากเดือนพฤศจิกายน 2564 ไป
เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-
19) อยู่ในระหว่าง  ช่วงการทุเลาจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายงดท ากิจกรรม และงดการเดินทาง แต่เนื่องจาก
คณะกรรมการ   การเลือกตั้งก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหาร    ส่วนต าบล ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ 
 ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งข้อเท็จจริง การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการแข่งขันสูง ท าให้ผู้สมัครน า
ญาติพ่ีน้องกลับสู่ภูมิล าเนาเพ่ือใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง เป็นการขัดแย้งกับแนวทางของ ศบค. และแนวทางของ
นายกรัฐมนตรีที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึงช่วงเวลา      ก่อนการเลือกตั้งจะต้องมีการหาเสียงของผู้สมัครซึ่งมีการหาเสียงเข้า
ไปทุกครัวเรือนและหากเกิด การเลือกตั้งตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดไว้ อาจท าให้เกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ไม่แตกต่างกับครั้งที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่มีผู้ติดเชื้อ ระลอกที่ 
5       
 “และในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะให้เสถียรภาพของรัฐบาลด้านการเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้น แต่
ไม่คุ้มค่ากับการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลที่ใช้งบประมาณของท้องถิ่นเองเกือบทั้งสิ้น ส าคัญที่สุดไม่ควร
น า สุ ข ภ า พ ห รื อ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะช า ช น ม า เ ป็ น ป ร ะกั น ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019  
(โควิค-19)นี้ โดยใช้การเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขเพียงเพ่ือให้รัฐบาลไปต่อได้” ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าว 
 ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ กล่าวด้วยว่า และที่ส าคัญรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในไตรมาสแรกไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งได้ เพราะรายได้ต่างๆ ส่วนใหญ่มาจาก
รฐับาลจัดสรรเงินให้ ซึ่งชัดเจนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร่วมสองหมื่น
ล้านบาท และในสถานการณ์     ปัจจุบันนี้ยังเกิดสาธารณภัยด้านน้ าท่วมข้ึนมาทับซ้อนอีก ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีใคร
ที่จะเข้ามาดูแลประชาชนดีไปกว่าตัวแทนของประชาชนเอง 
  
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210906/afb49f6fc3a7e2f310372d6330dcb6d12f29ae87d118be84f6445da2b4af8675.jpeg?itok=p5zGB-Nn
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 “ทางสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย เล็งเห็นว่าการที่ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง  ในช่วงเวลา
ดังกล่าว จะมีแนวโน้มท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)  ระลอกใหม่ โดยจะเกิดจากการ
ที่ประชาชนต้องเดินทางกลับภูมิล าเนาเพ่ือไปใช้สิทธิ์ในเลือกตั้งท้องถิ่น     อย่างแน่นอน ดังนั้นรัฐบาลควรทบทวนเพ่ือ
ชะลอการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะก าหนดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าประชาชนจะได้รับการฉีด
วัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีความพร้อมในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จึงขอให้ทบทวนเลื่อนการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล” นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย กล่าว 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/278071  
  

https://siamrath.co.th/n/278071
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6 ก.ย. 2564-20:58 น. 
ปชป. เดินเครื่องทาบ 3 คนนอก ส่งชิงเก้าอ้ี ผู้ว่าฯ กทม. 'สุชัชวีร์' อธิการบดี สจล. มาแรง 
 

 
 
ปชป. เดินเครื่องทาบ 3 คนนอก ส่งชิงเก้าอ้ี ผู้ว่าฯ กทม. ‘สุชัชวีร์’ อธิการบดี สจล. มาแรง ส่วนอีก 2 คนเป็น
ผู้บริหารภาคธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ดีกับพรรค 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีมาอย่างอย่างต่อเนื่อง โดย
พรรคได้ทยอยพิจารณาและเปิดผู้สมัคร ส.ก.ในแต่ละเขตอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. ทางแกน
น าพรรคได้พูดคุยและเจรจากับบุคคลภายนอก 2-3 คน มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งล้วนเป็นคนที่มีต าแหน่งระดับผู้บริหาร
องค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง รวมถึงสังคมให้การยอมรับในวงกว้าง 
 โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง(สจล.) ที่มีแกนน าพรรคให้ความสนใจค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน นายสุชัชวีร์ มีความสนิทสนมกับสมาชิก
พรรคบางส่วนด้วย 
 ส่วนอีก 2 คนที่เหลือนั้น เป็นผู้บริหารในภาคธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคประชาธิปัตย์มานาน แต่
คณะผู้บริหารพรรคฯ ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่าต้อง
พิจารณาสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกครั้ง แต่อย่างไรพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องส่งคนลง
ชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.เพราะ กทม.ถือเป็นฐานเสียงส าคัญของพรรคฯ 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6605268   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6605268
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 21:07 น. 
ปชป. ไม่หลีกใคร ส่งชิงผู้ว่าฯกทม. ทาบ 3 คนนอก ชื่อ “ดร.สุชัชวีร์” มาแรง 
 

 
 
ปชป.เดินเครื่อง ทาบ 3 คนนอกส่งชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯกทม. “พี่เอ้ สุชัชวีร์” อธิการ สจล. มาแรง 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีมาอย่างอย่างต่อเนื่อง 
โดยพรรคได้ทยอยพิจารณาและเปิดผู้สมัคร ส.ก.ในแต่ละเขตอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกทม.นั้น 
ทางแกนน าพรรคได้พูดคุยและเจรจากับบุคคลภายนอก 2-3 คน มาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งล้วนเป็นคนที่มีต าแหน่งระดับ
ผู้บริหารองค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีชื่อเสียง รวมถึงสังคมให้การยอมรับในวงกว้าง โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของ
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล. ) ที่มีแกนน าพรรค
ให้ความสนใจค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน นายสุชัชวีร์ ก็มีความสนิทสนมกับสมาชิกพรรคบางส่วนด้วย 
 ส่วนอีก 2 คนที่เหลือนั้น เป็นผู้บริหารในภาคธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคประชาธิปัตย์มานาน แต่
คณะผู้บริหารพรรคฯ ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครลงสมัครผู้ว่าฯกทม. ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่า ต้อง
พิจารณาสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกครั้ง แต่อย่างไรพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องส่งคนลง
ชิงต าแหน่งผู้ว่าฯกทม.เพราะ กทม.ถือเป็นฐานเสียงส าคัญของพรรค 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2926107   
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วันที่ 7 กันยายน 2564 - 10:30 น. 
‘จุรินทร์’ โวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เทียบชั้น ‘ชัชชาติ-จักรทิพย’์ ได้ ลั่นเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้ ปชป.จะไม่เป็นศูนย์ 
 

 
 
‘จุรินทร์’ โวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. เทียบชั้น ‘ชัชชาติ-จักรทิพย’์ ได้ ลั่นเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้ ปชป.จะไม่เป็นศูนย์ 
 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 
ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ว่าตนยังไม่ทราบว่า
รายละเอียดจะเสนอให้จะมีการเลือกตั้งระดับใดบ้าง ขึ้นอยู่กับ ครม. และที่ส าคัญที่สุดคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ว่าจะมีความเห็นอย่างไร 
 นายจุรินทร์กล่าวว่า ส าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่าฯ
กทม.แน่นอน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักบริหาร ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เรามีความพร้อมเช่นกัน เพราะ
มีการเตรียมตัวบุคคลแล้วใน 50 เขต โดยจะส่งลงทั้ ง  50 เขต ขณะนี้มีการเคาะตัวผู้สมัครเป็นที่ยุติแล้ ว  
40 กว่าเขต ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะมีตัวเลือกที่ต้องพิจารณาในขั้นสุดท้ายต่อไป โดยประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ 
นักกฎหมาย นักธุรกิจ และอดีต ส.ก.ที่ยังคงยืนหยัดอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์อยู่ไม่น้อย 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ที่ระบุว่าเป็นคนรุ่นใหม่นั้น เป็นคนเด่น คนดัง นักวิชาการ หรือนัก
ธุรกิจ นายจุรินทร์กล่าวว่า เป็นนักบริหาร เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นที่รู้จักของพ่ีน้องชาว กทม.อยู่แล้ว 
 เมื่อถามย้ าว่าเมื่อเปิดชื่อออกมาจะท าให้รู้สึกว้าวเหมือนกับชื่อของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ พล.ต.อ.จักร
ทิพย์ ชัยจินดา หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า “เอาเป็นว่าสู้ได้ครับ” 
 เมื่อถามว่ามี ส.ส.กทม.จากพรรคอ่ืนจะย้ายมาพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า มีพอสมควร 
แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเรียนให้ทราบ อย่างไรก็ตาม ส าหรับสนามเลือกตั้ง ส.ส.กทม. ถ้ายังเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่ยัง
ไม่ได้แก้ไขในพื้นที่ กทม.ก็จะมีทั้งหมด 30 เขตเลือกตั้ง ขณะนี้มีผู้สมัครที่ตัดสินใจแล้ว 27 คน ขาดอีก 3 เขต จึงคิดว่ายัง
มีเวลาในการที่จะพิจารณาเลือกตัวบุคคล 
 เมื่อถามว่าในการเลือกตั้ง ส.ส.กทม.ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนน้อยมาก จะท าให้การเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯกทม.ยากข้ึนหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า นั่นเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก่อนที่ตนจะมาเป็นหัวหน้าพรรค แต่ว่า
การเลือกตั้งครั้งต่อไป จากผลงานที่เราได้ท าและได้ให้ความส าคัญในพ้ืนที่ กทม. คิดว่าน่าจะได้การยอมรับจาก
ประชาชนมากขึ้น เพราะครั้งที่แล้วเป็นศูนย์เลย ครั้งนี้จึงไม่น่าจะเป็นศูนย์อีก 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2926508  
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 15:49 น. 
‘เพื่อไทย’ ชี้ ส่งผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ ให้ กก.บห. พรรคตัดสินใจ 
 

 
 
‘เพื่อไทย’ ชี้ ส่งผู้สมัครชิงผู้ว่าฯกทม.หรือไม่ ให้ กก.เป็นคนตัดสินใจ 
 เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 กันยายน ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค 
พท. กล่าวถึงกรณีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก.ในส่วนของพรรค พท.ว่า 
ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ในวันพรุ่งนี้ (7 กันยายน) ดังนั้น ขอให้เรื่องนี้เป็นข้อยุติเสียก่อน 
ส่วนเรื่องจะส่งสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.หรือไม่ ขอให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้ประชุมเสียก่อน แล้วออกมาเป็น
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารพรรค เพราะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคต้องตัดสินใจ ทั้งนี้ คนที่อยาก
สมัครในนามพรรค พท.มีอยู่ตลอดอยู่แล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925347  
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06/09/2564 16:22 
เพื่อไทย รอ ครม. สรุปเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. 
 

 
 
พรรคเพื่อไทย 6 ก.ย.- เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้เป็นอ านาจ กรรมการบริหารพรรค เคาะส่งผู้ว่าฯ กทม.  
รอ มติ ครม.ชัดเจนก่อน 
 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (7 ก.ย.) พิจารณาจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น อบต.-กทม.-เมืองพัทยา ว่า ขอรอดูความ
ชัดเจนจากท่ีประชุม ครม.ก่อน ส่วนจะส่งสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครในนามพรรคเพ่ือไทยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่
กับกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ผ่านมา มีคนสนใจลงสมัครในนามพรรคเพ่ือไทยมมาตลอดอยู่แล้ว แต่ต้องให้เป็ นการ
ตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรค.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-774414  
  

https://tna.mcot.net/politics-774414
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 16:41 น. 
จุดยืน “พปชร.” ไม่ส่ง ลต.ท้องถิ่น ถ้าใครอยากลงในนามพรรค จะพิจารณาเป็นรายบุคคล 
 

 
 
จุดยืน “พปชร.” ไม่ส่งลต.ท้องถิ่น ชี้ มีใครอยากใช้โลโก้-นามพรรคจะพิจารณา ด้านส.ส.พรรคสนับสนุนได้ 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ 
(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของพรรคพปชร.กรณีในวันที่ 7 กันยายนนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหา
นคร (กทม.) และเมืองพัทยา ว่า จุดยืนของพรรคพปชร.ไม่ส่งผู้สมัครท้องถิ่น แต่หากว่ามีใครที่อยากจะใช้โลโก้พรรคหรือ
ชื่อพรรคอันนี้พรรคจะพิจารณาเป็นรายไป แต่พรรคโดยหลักไม่ส่ง 
 เมื่อถามย้ าว่ารวมถึงต าแหน่งผู้ว่ากรุงเทพฯและนายกฯเมืองพัทยาด้วยใช่หรือไม่ นายบุญสิงห์ กล่าวว่า ใช่ 
แต่ทางส.ส.สมาชิกพรรคจะสนับสนุนอย่างไรก็เป็นอีกภาพหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925447  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/32%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%B0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E.jpg
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6 ก.ย. 2564-18:13 น. 
พปชร. ยัน ไม่ส่งผู้สมัครชิงท้องถิ่น-ผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรค ไฟเขียว ส.ส. สนับสนุนได้ ชี้ขอใช้โลโก้-ชื่อพรรคได้ 
ต้องดูเป็นรายกรณี 

 
 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนสมาชิกพรรคพลัง
ประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวว่ารมว.มหาดไทย เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 7 ก.ย.นี้ เพ่ือให้
ความเห็นชอบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาว่า จุดยืนหลักของพปชร. จะไม่ส่งผู้สมัคร
ท้องถิ่น แต่หากมีใครที่อยากใช้โลโก้ของพรรค หรือชื่อพรรค จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 เมื่อถามว่าพรรคจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในนามพรรค ด้วยใช่หรือไม่ นายบุญสิงห์ กล่าวว่า 
ใช่ ส่วนส.ส.และสมาชิกพรรคจะสนับสนุนอย่างไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6605051  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/news_6605051
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 16:46 น. 
‘นิกร’ เผย ‘ชทพ.’ ยังไม่ได้คุย ลต.ท้องถิ่น ยัน ไม่ส่งในนามพรรค ด้าน ทิศทางโหวตวาระ 3 รธน. รอประชุม 8 
ก.ย.นี้ 

 
 
 ‘นิกร’ เผย ‘ชทพ.’ ยังไม่ได้คุยลต.ท้องถิ่น ยัน ไม่ส่งในนามพรรค ด้าน ทิศทางโหวตวาระ 3 รธน. รอประชุม 8 
ก.ย.นี้ 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายนิกร จ านง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความ
พร้อมของพรรคชทพ.กรณีในวันที่ 7 กันยายนนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมือง
พัทยา ว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้กัน แต่ในกทม.คงไม่ได้ส่งเพราะยังไม่เคยส่ง ในส่วนของเมืองพัทยาก็ไม่เคยส่ง
เหมือนกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นพ้ืนที่ใครพ้ืนที่มัน แล้วในการเลือกตั้งท้องถิ่นในลักษณะนี้ทางพรรคชทพ.ไม่ส่งในนาม
พรรคซึ่งตลอดมาเป็นแบบนี้ 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงทิศทางการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ …) 
พุทธศักราช … (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ซึ่งเป็นการพิจารณาเพ่ือลงมติในวาระที่ 3 ในส่วนของท่าที
พรรคชทพ. นายนิกร กล่าวว่า พรรคชทพ.จะมีการประชุมส.ส.พรรคในช่วงเช้าของวันพุธที่ 8 กันยายนนี้ ที่รัฐสภา ทาง
พรรคเวลาจะโหวต ต้องมีการประชุมหารือกันก่อน ซึ่งไม่ใช่การประชุมก่อนโหวต แต่เป็นการประชุมส.ส. ปกติของพรรค 
จึงยังตอบไม่ได้ว่ามีทิศทางอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925560  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%84%E0%B8%84000018.jpg
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 15:01 น. 
‘ภราดร’ เผย เลือกตั้งท้องถิ่น ส.ส.คงสนับสนุนทีมงานในแต่ละ จว. ไม่ทราบส่งผู้ว่าฯ กทม.หรือไม่ 
 

 
 
 “ภราดร” เผย เลือกตั้งท้องถิ่น ส.ส.คงสนับสนุนทีมงานในแต่ละจังหวัด ยังไม่ทราบส่งผู้ว่าฯ กทม. หรือไม่ แจง 
หากมีสัญญาณชัดเจน คงหารือในพรรคอีกรอบ 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทองและโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้
สัมภาษณ์ถึงกรณีในวันที่ 7 กันยายนนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 3 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา ว่า ในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเรื่องของจังหวัดใครจังหวัดมัน ซึ่งจะไม่ได้ส่งในนามพรรคแต่จะส่งในนามของ ส.ส. เนื่องจาก ส.ส.จะ
มีทีมงานของแต่ละคนอยู่ในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วและคงจะสนับสนุนกันอยู่แล้ว แต่ในส่วนของพรรคไม่ได้ใช้แบรนด์ภูมิใจ
ไทยลงไปท างานในท้องถิ่น ส่วนเรื่องผู้ว่าฯ กทม. ตนไม่ทราบ แต่ในส่วนของ ส.ก.คิดว่าคงจะส่ง ส่วนจะมีการคุยกันใน
พรรคอีกหรือไม่นั้น ก็อาจจะมีการคุยกัน หากมีสัญญาณเลือกตั้งท้องถิ่นชัดเจนแล้วก็คงจะมีการหารือกันในพรรคกันอีก
รอบ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเป็นพิเศษ หรือการเตรียมคน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925163  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2925163


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

30 

 

 
 
วันที่ 6 กันยายน 2564 - 16:21 น. 
คณะก้าวหน้า ขยับรับเลือกตั้งนายก อบต. เปิดรับสมัครตัวแทน ผู้ท้าชิงทั่วประเทศ 
 

 
 
รับสมัคร 7 วันเท่านั้น ! “คณะก้าวหน้า” เปิดรับจากทั่วประเทศ-เฟ้นหาเป็นตัวแทนชิงนายก อบต. 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะก้าวหน้าประกาศรับสมัคร ตัวแทนชิงนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือ อบต.ทั่วประเทศ โดยมีก าหนดระยะเวลารับสมัคร 7 วัน คือหว่างวันที่ 6-12 กันยายนนี้ โดยสามารถ
โทรสมัครด้วยตนเองตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ทั้งนี้ที่เพจ “คณะก้าวหน้าท้องถิ่น” ระบุคุณสมบัติผู้สมัครว่า อายุไม่น้อย
กว่า 35 ปี, การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น ส.อบต. / ส.ท. / ส.จ. / ผถ. / ส.ส. หรือ 
ส.ว. มาก่อน, มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อปท.ที่สมัครเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และไม่มีลักษณะต้องห้าม
อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
 ขณะที่เพจ “คณะก้าวหน้า” โพสต์ข้อความในหัวข้อ “ 7 วันเท่านั้น! รับสมัครตัวแทนชิง นายก.อบต. ใน
นาม คณะก้าวหน้า” โดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า อบต.หรือ ชื่อเต็มๆ ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด ชีวิตประจ าวันของเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนหัวถึงหมอนล้มตัวนอนอีกครั้ง 
อย่างไรก็ต้องมีส่วนไปยุ่งเกี่ยวกับภาระหน้าที่งานที่ อบต. ดูแล แต่กระนั้น ก็ดูเหมือนว่าต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ภาระงานซึ่งประชาชนต้องไปข้องเกี่ยวมากที่สุดนี้ ประชาชนไม่มีโอกาสได้เลือก “นายก 
อบต.” ให้มาท าหน้าที่เกือบ 10 ปีเข้าให้แล้ว 
 “เกือบ 10 ปีที่หายไป เกือบ 10 ปีที่ปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนไร้การเหลียวแล ถึงเวลากลับคืนสู่ร่องสู่รอย
ของการกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจส าคัญของการปกครองในระบอบประชาชาธิปไตย คณะก้าวหน้า เ ปิดรับ
สมัคร ตัวแทนชิงนายก อบต. เปิดกว้างส าหรับทุกคนที่มีความฝัน มีความหวัง อยากเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง
ดีกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าคุณพร้อมที่จะท า “เต็มที่” เพ่ือบ้านเกิด ถ้าคุณเชื่อว่า “ท้องถิ่น” ดีกว่านี้ได้ นี่เป็นโอกาสดีที่จะได้มา
ลุยไปด้วยกัน!” คณะก้าวหน้า ระบ ุ
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925431  
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06/09/2564 11:52 
“วันชัย” กังวลสัญญาณไม่ปกติโหวตร่าง รธน. ระบบเลือกตั้งวาระ 3 
 

 
กทม. 6 ก.ย.- “วันชัย” เผยมีความกังวลใจ ส.ว.และสัญญาณไม่ปกติในการโหวตผ่านร่างแก้รัฐธรรมนูญระบบ
เลือกตั้งในวาระ 3 เชื่อแม้ผ่านวาระ 3 ก็อาจไม่ได้ใช้กฎหมาย เพราะมีกรอบเวลา และการเมืองเปลี่ยนช่วงนี้แรง
พอสมควร 
 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงการลงมติในวาระ 3 ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม ว่า 
หลังโหวตวาระ 2 ส.ว.ได้หารือกันโดยตลอด โดยเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเรื่องของพรรคการเมือง -
นักการเมืองล้วนๆ ในมุมความได้เปรียบทางการเมืองและอ านาจ โดยไม่ได้เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
อย่างแท้จริ ง  ซึ่ งมีการหารือระหว่าง  ส .ว .จ าน วนมาก ในท านองว่ าจะ “รับ - ไม่ รับร่ างฯ” โดยในวันที่   
9 กันยายน จะมี ส.ว.บางกลุ่มหารือเพ่ือให้ได้ความชัดเจน โดยมีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอาจจะไม่รับร่างฯก็ได้ ซึ่ง
ต้องดูต่อไป เพราะแต่ละวันมีความเปลี่ยนแปลงได้ จนถึงเวลาโหวต พร้อมย้ าว่ามีสัญญาณไม่ปกติของกลุ่ม ส.ว. จึงไม่ขอ
ยืนยันว่าวาระ 3 จะผ่านหรือไม่ แต่เชื่อว่า ส.ว. จะตัดสินใจยืนข้างประชาชน 
 ส่วนการโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรัของสภาผู้แทนราษฎร หรือ ปัญหาคลื่นใต้น้ าในพรรค
พลังประชารัฐนั้น ไม่เกี่ยวกับการโหวตแก้รัฐธรรมนูญ เพียงแต่สะท้อนบางสิ่งที่เกิดแรงกระเพ่ือมทางการเมือง และเชื่อ
ว่า การแก้รัฐธรรมนูญของพรรคการเมือง มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการโหวต 
 ทั้งนี้ นายวันชัย ยังปฏิเสธข้อสังเกตสัญญาณสั่งคว่ ารัฐธรรมนูญวาระ3 จากฝ่ายการเมือง แต่เป็นสัญญาณ
ชัดจาก ส.ว.ที่คุยกัน และหาก ส.ว.ที่ให้ความเห็นชอบวาระ 2 มาแล้ว หากวาระ 3 เปลี่ยนใจไม่รับร่างรัฐธรรมนูญจะ
ตอบค าถามสังคมได้ แต่จะตอบแบบไหนอย่างไรเป็นเรื่องของแต่ละคน พร้อมทั้งยังประเมินด้วยว่า แม้รัฐสภาจะผ่านร่าง
รัฐธรรมนูญวาระ 3 ไปได้ แต่อาจจะไม่ได้ทันใช้ เพราะมีกระบวนการทูลเกล้า การยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ การท า
กฎหมายลูกใช้เวลา 60 วัน และการเมืองเปลี่ยนช่วงนี้แรงพอสมควร.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-774166  
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 15:44 น. 
‘ส.ว. พีระศักดิ์’ พร้อมหนุนแก้ รธน. วาระ 3 ชี้ ต้องเคารพเสียงส.ส.จากการเลือกตั้งของ ปชช. 
 

 
 
“ส.ว.พีระศักดิ์” ยันพร้อมหนุนแก้รธน. วาระ 3 ชี้ ต้องเคารพเสียงส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของปชช. 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้งวาระท่ี 3 ใน
วันที่ 10 กันยายนนี้ ว่า ส่วนตัวรับร่างในวาระที่ 1 และ 2 ฉะนั้นตนรับวาระ 3 อยู่แล้ว แต่ก็ตอบแทนคนอ่ืนไม่ได้ ซึ่ง
เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความม่ันคง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และยุทธศาสตร์ชาติ แต่เป็นเรื่องบัตรเลือกตั้งและเขต
เลือกตั้ง ตนเคารพเสียงของ ส.ส.ส่วนใหญ่ว่าไปอย่างไร ส.ว.ก็น่าจะไปทางนั้น โดยส.ว.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัตรเลือกตั้ง 2 
ใบหรือไม่ว่าจะเป็น ส.ส.เขต 350 คน หรือ 400 คน 
 เมื่อถามว่า จะมีการพูดคุยกับ ส.ว.อีกหรือไม่ นายพีระศักดิ์กล่าวว่า อย่างเป็นทางการไม่น่าจะมี แต่ก็มี
ความคิดเห็นส่วนตัวกัน หารือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะพอมีบ้าง แต่ตนยึดหลักของตนว่าไม่ได้เกี่ยวกับภาพรวมของ
ประเทศอะไรมากมาย เราต้องเคารพความเห็นของ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ส่วนกรณีที่จะมีการไปยื่น
ศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเรื่องหลังจากการลงมติไปแล้ว หากเราสงสัยก็ไม่ต้องไปรับ ซึ่งยืนยันว่าจะรับหลักการในวาระ 3 
เมื่อถามถึงกรณี ส.ว.บางคนก็แนวโน้มว่าอาจจะไม่รับร่าง นายพีระศักดิ์กล่าวพลางหัวเราะว่า “เรื่องของเขา ก็แล้วแต่ 
แต่ละคน” 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2925327  
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วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.00 น. 
‘วราวุธ’ พร้อมโหวตวาระ 3 แก้ รธน. หนุนระบบบัตร 2 ใบสานต่องาน ‘พ่อบรรหาร’ 
 

 
 
“ลูกท็อป” พร้อมโหวตวาระ3แก้รัฐธรรมนูญ ประกาศหนุนระบบบัตร2ใบสานต่องาน “พ่อบรรหาร” ชี้มีทั้งข้อดี-
ข้อด้อย เผยนัดลูกพรรคประชุม 8 ก.ย.นี้ 
 เมื่อเวลา 08.25 น.วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา  
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ให้
สัมภาษณ์ถึงท่าทีของพรรคชาติไทยพัฒนาในการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ในวันที่ 10 กันยายน นี้ ว่า ช่วงเช้าวันที่ 
8 กันยายน นี้ จะมีการประชุม ส.ส.พรรคเพ่ือเตรียมความพร้อม อย่างไรก็ตามการโหวตนั้นถือเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. 
และ ส.ว. ส่วนตัวการโหวตที่จะเปลี่ยนระบบมาเป็นบัตร 2 ใบนั้น จะสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐธรรมนูญปี 40 ได้เริ่มมา 
ถือเป็นสิ่งที่นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ริเริ่มไว้ ส่วนตัวตนจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ 
ถือเป็นการต่อยอดและสานต่องานที่บิดาของตนได้ริเริ่ม 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของ ส.ว.ที่ไม่เห็นด้วยกับบัตร 2 ใบ เราจะมีการพูดคุยหรือประเมินเรื่องดังกล่าว
อย่างไร นายวราวุธ กล่าวว่า ทั้งใบเดียวและ 2 ใบ ต่างก็มีข้อดีต่างกันไป เชื่อว่าทาง ส.ว.จะมองเห็นต่างมุมกันไป และใน
ที่ประชุมของวิปก็คงมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันไปทั้งข้อดีข้อด้อย และคิดว่าแบบใดจะเหมาะกับสถานการณ์ในระบบ
ของประเทศมากกว่ากัน เชื่อว่า ส.ว.น่าจะเห็นพ้องต้องกัน แต่ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภา 
 เมื่อถามว่าพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นพรรคขนาดกลางคิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากระบบนี้ นายวราวุธ 
กล่าวว่า ถ้าเป็นประโยชน์คือเราไม่ต้องส่งผู้สมัครลงทุกเขต เพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงที่ต่างจากระบบบัตรใบเดียว แต่
ขอย้ าอีกครั้งว่าจะใบเดียวหรือ 2 ใบก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อย แต่ถ้าตามรัฐธรรมนูญปี 60 ขณะนี้ คะแนนทุกคะแนน
สามารถน ามาใช้เป็นคะแนนของพรรคได้หมด ไม่มีคะแนนใดที่ตัดได้เลย ถ้าใช้บัตร 2 ใบ การท างานหาคะแนนในพ้ืนที่ก็
คงมีความเข้มข้นมากขึ้น ก็จะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้สมัครและพรรคการเมืองกันไป – 005 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/600354   

https://www.naewna.com/politic/600354
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วันที่ 7 กันยายน 2564 - 09:33 น. 
‘อนุทิน’ ยัน หลัก ‘ภท.’ แก้ รธน. ต้องเป็นประโยชน์ต่อ ปชช. เผย ให้เอกสิทธิ์ ส.ส. โหวตแก้ รธน. 
 

 
 
‘อนุทิน’ ยัน หลัก ‘ภท.’ แก้รธน.ต้องเป็นประโยชน์ต่อปชช. เผย ให้เอกสิทธิ์ส.ส.โหวตแก้รธน. 
 เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 7 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์แนวทางการการลงมติร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ของพรรคในวันที่ 10 กันยายนนี้ ว่า เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส. จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยหากจะแก้
รัฐธรรมนูญต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง หลักมีอยู่แค่นี้ ส.ส.
พรรคภูมิใจไทยมีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจได้ว่าจะโหวตแบบไหน เพราะเรื่องรัฐธรรมนูญไปบังคับกันไม่ได้ 
 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2926403  
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2926403
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/%E0%B8%86%E0%B8%86000010.jpg
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วันที่ 7 กันยายน 2564 - 10:29 น. 
‘จุรินทร์’ ดักคอ หาก รธน. ไม่ผ่านวาระ 3 จะสร้างเงื่อนไขทางการเมือง กดดันองคาพยพโดยไม่จ าเป็น 
 

 
 
‘จุรินทร์’ ดักคอ หาก รธน.ไม่ผ่านวาระ 3 จะสร้างเงื่อนไขทางการเมือง กดดันองคาพยพโดยไม่จ าเป็น ระบุ ต้อง
เปิดกาต้มน้ าระบาย จะเป็นผลดีต่อทักฝ่าย 
 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
วาระ 3 ในวันที่ 10 กันยายน ที่มีกระแสข่าวว่า ส.ว.จะโหวตคว่ าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหาก
ย้อนไปในวาระ 1 และ 2 จะเห็นว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้ความเห็นชอบ รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบเกิน
ร้อยละ 20 เช่นเดียวกับ ส.ว.ที่ให้ความเห็นชอบเกิน 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง ฉะนั้น หากทุกอย่างเป็นไปตามนี้ การแก้ไข
รัฐธรรมนูญในวาระ 3 น่าจะผ่านไปได้ ยกเว้นจะมีเงื่อนไขอะไรเกิดข้ึนใหม่ที่ไม่สามารถจะคาดการณ์ได้ 
 นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ประการที่หนึ่ง การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ที่เพ่ิงผ่านวาระ 2 ไป 
ไม่ใช่การถอยหลังเข้าคลอง แต่เป็นการเดินกลับไปที่เดิมที่เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย เพราะรัฐธรรมนูญปี 60 เป็น
รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยน้อยกว่า จึงเป็นการเดินไปเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ประการที่สอง หากการแก้ไข
รัฐธรรมนูญผ่านก็จะเป็นการช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองด้วย ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จะน ามาสู่ข้อ
กล่าวหาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้เลยแม้แต่ประเด็นเดียว จะท าให้การเมืองย้อนกลับไปที่เดิม ที่จะกดดันองคาพยพ
ต่างๆ โดยไม่จ าเป็น ดังนั้น ถ้ามีช่องให้กาต้มน้ าเปิดบ้างจะท าให้เป็นผลดีกับทุกฝ่าย และจะเป็นผลดีต่อประชาธิปไตย
ระยะยาวด้วย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2926509   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2926509
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/0020983409820832234.jpg
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07 ก.ย. 2564 เวลา 10:24 น. 
‘ชินวรณ์’ ติดตามใกล้ชิดแก้ รธน. วาระ 3-โฆษก ปชป. เชื่อผ่านไร้ปัญหา 
 

 
 
“โฆษก ปชป.” เผยขั้นตอนการลงมติแก้ ไขร่ าง รธน. วาระ 3 “ชินวรณ์” ติดตามอย่างใกล้ชิด ยัน  
“หน.พรรค” ประกาศชัดแต่ต้น แก้ระบบบัตรเลือกตั้ง เพื่อความเป็นประชาธิปไตย เชื่อผ่านได้ไม่น่ามีปัญหา  
ชี้เป็นสิทธิสมาชิกรัฐสภายื่น “ศาล รธน.” ตีความ 
 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญวาระท่ี 3 ว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศชัดตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องการแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นในการแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้งเพ่ือให้สิทธิและ
เสรีภาพกับประชาชนเพ่ิมมากข้ึนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ให้สามารถเลือกได้ทั้งคนทั้งพรรค โดยผ่านบัตร
เลือกตั้งสองใบ 
 นายราเมศ กล่าวว่า ในส่วนของพรรค มีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 และมาตรา 91 ได้ติดตามและแสวงหาความเห็นพ้อง
ต้องกันอย่างใกล้ชิด เชื่อว่าในวาระ 3 สมาชิกรัฐสภาจะให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ให้ต้องมีคะแนน
เสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ ต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. ในจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งนั้นต้องมี ส.ส.ในส่วนของฝ่ายค้านเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ทุกพรรคฝ่ายค้านรวมกัน และต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม คือจ านวน 84 คน ฉะนั้นหลักการในวาระ 
3 คือ ต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ในจ านวนนั้นต้องมีร้อยละยี่สิบของฝ่ายค้านและมี ส.ว. 84 คน ร่างแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญจึงจะผ่านจากรัฐสภาได้ ขณะนี้มี ส.ส.ที่ยังปฏิบัติหน้าที่มีจ านวน 482 คน และ ส.ว. มีจ านวน 250 คน  
 นายราเมศ กล่าวอีกว่า หากมองเสียงของ ส.ว.ทั้งในวาระที่ 1 ที่มีมติรับหลักการ ถึง 210 คน  และ วาระ
ที่ 2 มีคะแนนเสียงของ ส.ว.เป็นจ านวนมากเกินกว่า 84 คน ให้ความเห็นชอบ ทั้งสองวาระ ดังนั้นในวาระที่ 3 ที่จะลง
มติคาดว่าไม่มีปัญหาใด เพราะ ส.ว.ให้ความเห็นชอบในแต่ละมาตราในวาระ 2 ที่แก้ไขมาแล้ว  
 “แต่ท้ายที่สุดก็เป็นสิทธิของสมาชิกรัฐสภาว่าจะลงมติไปในทิศทางใด และเป็นสิทธิของสมาชิกอีกเช่นกันที่
จะเข้าชื่อกันจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ ส.ส.หรือ ส.ว.หรือหนึ่งในสิบของทั้ง ส.ส.และ ส.ว.รวมกัน เพ่ือยื่นต่อ
ประธานสภา ให้ส่งร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยความชอบได้ หากมีการยื่นรัฐธรรมนูญ
ก็ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน” นายราเมศ กล่าว 
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 นายราเมศ กล่าวด้วยว่า เจตนารมณ์ของพรรคชัดเจนตั้งแต่ต้น เป็นร่างของพรรคที่ผ่านความเห็นชอบ
มาแล้วสองวาระ ถือว่าเป็นการน าร่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น ให้ประชาชนมี
ทางเลือก มีสิทธิและเสรีภาพมากขึ้น ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส.เขตกับตัดสินใจเลือกพรรค แยกออกจากกันได้ 
ท้ายที่สุดผลการลงมติออกมาเป็นเช่นไร ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกัน ส.ส.แต่ละพรรคการเมือง และ
วุฒิสมาชิก ก็มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/958660  
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/958660
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06/09/2564 15:47 
วิปรัฐบาลขอคุยพรรคเล็กปมเทนายกฯ 
 

 
 
รัฐสภา 6 ก.ย.-ประธานวิปรัฐบาลอึกอักลงดาบพรรคเล็กโหวตไม่ไว้วางใจ นายกฯ ขอคุยถามเหตุผลก่อน แต่คงไม่
ถึงข้ันขับ ปัดตอบ “มาดามเดียร์” แหกมติพรรค รอหน.พรรคด าเนินการ 
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน
พรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคเล็กโหวตลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีว่า คงต้องหาเวลาและหา
โอกาสหารือร่วมกันว่าเมื่อเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเป็นอย่างไร แต่คิดว่าคงมีเหตุผล แต่ยังไม่ได้สอบสวน ต้องรอ
สอบถามเขาก่อน 
 “ส่วนจะถึงขั้นขับออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ คงไม่ท าแบบนั้น เพราะเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ และ
ผมไม่มีอ านาจจะด าเนินการ ต้องให้พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม พล.อ.
ประวิตรขอบคุณส.ส.ที่ท าให้การลงมติไม่ไว้วางใจผ่านไปได้ด้วยดี ในส่วนนี้จะเป็นก าลังใจให้รัฐบาลท างานต่อไป ” 
ประธานวิปรัฐบาล กล่าว 
 เมื่อถามย้ าว่าหากไม่ลงโทษหรือลงโทษเบาไป จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า 
คงต้องดูกัน ส่วนต้องเชิญมาท าความเข้าใจกันหรือไม่ ก็มีทุกพรรค ต้องขอโอกาสคุย แม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐ ซึ่ง
มาตรวจรายละเอียดแล้วยังมี 1 คนที่ไม่ได้โหวตไปในทิศทางเดียวกัน 
 ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงกรณีน.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ งด
ลงคะแนนเสียงไว้วางใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี จะต้องท าหนังสือชี้แจงพรรคหรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า 
คงต้องถามพล.อ.ประวิตรว่าจะให้ด าเนินการอย่างไร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เจอกับเจ้าตัวเลย 
 ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
83 และมาตรา 91ว่าด้วยระบบเลือกตั้งวาระที่ 3 ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ รัฐบาลยังมั่นใจอยู่หรือไม่ เพราะในส่วนของส.ว.ต้อง
ดูท่าทีก่อน นายวิรัช กล่าวว่า เราก็ผ่านมาและยืดมาหลายครั้ง ตั้งใจและคิดว่าน่าจะผ่าน แต่ถ้าไม่ผ่านก็อยู่ที่ส.ว.ที่จะ
กรุณา ส่วนที่ช่วงหลังดูกระแสส.ว.ไม่มั่นใจนั้น เท่าที่อ่านข่าวมาก็เห็นนายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ออกมา
แสดงความคดิเห็นคนเดียว ส่วนส.ว.คนอ่ืนก็ยังไม่เห็นมีท่าทีอะไร.-ส านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-774390  
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วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 
“อนุชา” ยันภายใน พปชร. ไม่มีปัญหา ยัน “สามมิตร” ไม่มีอะไรแพรวพราว 
 

 
 
‘อนุชา’ ยันภายใน พปชร. ไม่มีปัญหาอะไร เชื่อเป็นไปตามทาง พร้อมออกตัว ‘สามมิตร’ ไม่มีแพรวพราวจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชี้ ส.ว. ส่งสัญญาณโหวตคว่ าแก้ รธน. วาระ 3 ไปก้าวก่ายไม่ได้ ในส่วน พปชร. ให้เป็นไปตาม
มติพรรค 
 วันที่ 7 กันยายน 2564 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนน าพรรค
พลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ ว่า ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลย ผมเชื่อว่ามันเป็นไปตามเวย์
(ระยะทาง) 
 เมื่อถามว่ากลุ่มสามมิตรดูแพรวพราวขึ้นจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น นายอนุชา กล่าวว่า “ไม่มี ไม่มีอะไรแพรว
พราว เรื่องพวกนี้ไม่มีแพรวพราว ไม่มีอะไรเลย 
 เมื่อถามถึงการแก้ไข รธน. หลัง ส.ว. ส่งสัญญาณโหวตคว่ าวาระ 3 นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ทราบ ก็คงเป็น
เรื่องสิทธิ์ ความคิดของ ส.ว. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เราคงไปก้าวก่ายความคิดของท่านใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้หรือฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ 
 เมื่อถามถึงแนวทางของ พปชร. ต่อการลงมติวาระ 3 การแก้ไข รธน. นั้น นายอนุชา กล่าวว่า ในพรรคก็
ต้องเป็นความคิดเดียวกัน อะไรที่คิดร่วมกันและเป็นมติ ก็ต้องเป็นไปตามมตินั้น 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_462337  
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_462337
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7 กันยายน 2564 9:14 น. 
‘หมอวรงค์’ ชี้แก้บัตรสองใบแค่คิดก็ผิดแล้ว ลั่นเท่ากับจะยกประเทศให้ ‘ทักษิณ’ อีกรอบ 
แค่คิดก็ผิดแล้ว! "หมอวรงค์" มองหากแก้รัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เท่ากับว่าก าลังจะยกประเทศให้ทักษิณอีก
รอบหนึ่ง 

 
 
 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก 
Warong Dechgitvigrom โดยระบุว่า #บัตรสองใบแค่คิดก็ผิดแล้ว 
 ทักษิณเป็นคนส าคัญ ที่ออกมาเรียกร้องว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ให้
เป็นประชาธิปไตย นั่นคือแก้จากบัตรหนึ่งใบเป็นบัตรสองใบ 
 ประชาธิปไตยของทักษิณ จึงจบด้วยวิธีการเลือกตั้ง ตามที่เขาต้องการ เพราะวิธีเลือกตั้งนั้น จะเป็นหนทาง
ขึ้นสู่อ านาจของเขา และระบบบัตรสองใบนั้น ท าให้เขาเคยท าสถิติมี ส.ส. 377 คนจากทั้งหมด 500 คน จนน าไปสู่เผด็จ
การรัฐสภา 
 การแยกบัตรสองใบ ให้เลือกคนหนึ่งใบ และแยกเลือกพรรคอีกใบ คนชนะชนะเลย คนแพ้คะแนนถูกตัดท้ิง 
คนทีอ่ยู่ปาร์ตี้ลิสต์พรรคใหญ่ได้เป็น ส.ส.แน่ๆ พรรคใหญ่ทุนหนาจึงได้สองเด้ง 
 เด้งแรกเลือกตัว ส.ส. ยิ่งแบ่งเขต 400 เขต เขตจะเล็กลง การซื้อเสียงเพ่ือตัว ส.ส.เองจะง่าย เข้าเป้า ใช้
เงินมาก พรรคที่มีเงินเยอะจะได้เปรียบมาก 
 คนที่มีอิทธิพล โครงข่ายหัวคะแนนและได้เงินจากพรรค ยิ่งได้เปรียบ จึงเกิดภาพ ส.ส.ผูกขาดของตระกูล 
ประจ าจังหวัด(เหมือนในอดีต) ที่ส าคัญจะมีการซื้อ ส.ส.เพราะคะแนนจะตามตัว ส.ส. 
 เด้งที่สอง นอกจากพรรคใหญ่เงินเยอะ มีโอกาสได้ ส.ส.เขตแล้ว ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ก็จะเป็นของแถมสมทบ
เข้าไปอีก ท าให้นายทุนพรรคได้เป็น ส.ส. แน่นอน เขาจึงเรียกร้องอยากได้ระบบนี้ เพราะได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง ได้ทั้งสองเด้ง 
และภาพรวมจะได้ ส.ส.มากขึ้นกว่าความเป็นจริง 
 ขณะที่ระบบบัตรใบเดียว เลือกพรรค คะแนนทุกคะแนนเอามาค านวณ ไม่มีคะแนนทิ้งตกน้ า เพ่ือให้ได้
ส.ส. ระบบนี้ เป็นระบบกึ่งเลือกนายกโดยตรง เพราะคะแนนนิยมจะมาจาก ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายก 
 ในอนาคต ทุกพรรคการเมืองต้องหาคนที่สังคมยอมรับมาเสนอ ก็คือหาคนเก่งคนดีมา ส่วนผู้สมัคร ส.ส. 
เขตเป็นองค์ประกอบเสริม เนื่องจากเป็นการกาชื่อพรรคทั้งประเทศ ท าให้การซื้อเสียงยากกว่าซื้อให้ตัวบุคคลแบบสอง
ใบ การใช้เงินน้อยกว่ามาก 
 ภาพรวมจึงเป็นกระแสความนิคม ในเชิงอุดมการณ์มากกว่าการเลือกบุคคลของบัตรสองใบ การคิดจ านวน 
ส.ส.สะท้อนความเป็นจริงมากกว่า เพราะกาใบเดียว เอาทุกคะแนนมาหาจ านวน ส.ส. ระบบนี้นายทุนพรรคจะไม่ชอบ
เลย เพราะปาร์ตี้ลิสต์ก็สอบตกได้ อย่างที่เห็น 
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 ระบบบัตรใบเดียวจึงยากมาก ที่จะเกิดรัฐบาลพรรคเดียว ช่วยแก้ปัญหาเผด็จการรัฐสภา ที่เคยเกิดจาก
บัตรสองใบในอดีต แม้จะเป็นรัฐบาลผสม แต่จะมีเสถียรภาพ พรรคการเมืองไม่กล้าออกนอกลู่นอกทางมาก เพราะจะมี
ผลต่อกระแสนิยมของพรรค ซึ่งถ้าประชาชนไม่เอา พรรคนั้นสามารถสูญพันธุ์ได้ง่ายๆ 
 ระบบบัตรใบเดียว จึงตอบโจทย์ต่อปัญหาการเมืองของชาติ เพราะยากท่ีจะเกิด ส.ส. ผูกขาดและเผด็จการ
รัฐสภา ยกเว้นทั้งพรรคและตัว ส.ส. ต้องช่วยกันท าความดีให้ประชาชน ในระยะยาว พรรคการเมืองจึงต้องท าเพ่ือ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความนิยมในการเลือก ส.ส. 
 ในระบบบัตรใบเดียว นักการเมืองไม่อยากให้ยุบสภา เพราะไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้เข้ามาอีกหรือไม่ ต่าง
จากบัตรสองใบ เลือกกี่ครั้งก็หน้าเดิม เพราะทุกอย่างหัวคะแนนคุมได้ บัตรใบเดียวประชาชนจึงมีพลังมาก สามารถ
ลงโทษพรรคการเมืองได้อย่างมีอานุภาพ จึงไม่แปลกที่นักการเมืองอย่างทักษิณไม่ชอบ 
 หลายคนกังวล ส.ส.ปัดเศษ การเลือกตั้งรอบใหม่ จะไม่ใช้บทเฉพาะกาล ทุกเขตเลือกตั้ง 350 เขต ผู้สมัคร
ทุกคนต้องผ่านไพรมารีโหวต ซึ่งพรรคปัดเศษจะไม่สามารถส่ง ส.ส.ได้ เพราะพรรคที่จะส่งได้ทุกเขต ต้องมีศักยภาพทั้ง
ประเทศ ดังนั้นในครั้งต่อไปจะไม่มี ส.ส.ปัดเศษแน่นอน 
 ความกังวลคุณภาพ ส.ส.แบบที่เห็นในสภา ประสบการณ์ผม ระบบบัตรสองใบ ก็สร้างปัญหาคุณภาพ ส.ส. 
เพราะพวกเลวๆเขาจะเอา มาอยู่ปาร์ตี้ลิสต์ และผู้สมัครเขตจะเป็นเจ้าพ่อ นักเลง ขายหวย เจ้าของบ่อนที่มีโครงข่าย ซึ่ง
แย่กว่าพวกมาจากบัตรใบเดียวมาก 
 ในระยะยาวเพ่ือประโยชน์ประเทศ ระบบบัตรใบเดียวจะดีกว่าบัตรสองใบ ยิ่งเป็นสิ่งที่ทักษิณเรียกร้องให้
แก้ ถ้าคิดจะเดินตามท่ีทักษิณต้องการ เท่ากับว่า ก าลังจะยกประเทศให้ทักษิณอีกรอบหนึ่ง แบบนี้แค่คิดก็ผิดแล้ว. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/243805/  
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วันที่ 7 กันยายน 2564 - 11:17 น. 
‘สุทิน’ เผยลุ้น 84 เสียง ส.ว. ผ่านร่างแก้ รธน.วาระ 3 หรือไม่ เชื่อสุดท้ายจบที่ศาล รธน. 
 

 
 
‘สุทิน’ เผยลุ้น 84 เสียง ส.ว. ผ่านร่างแก้ รธน.วาระ 3 หรือไม่ เชื่อสุดท้ายจบที่ศาลรธน. 
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 กันยายน ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติม วาระที่ 3 ในวันที่10 กันยายน ว่า ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละพรรคและดุลยพินิจของส.ส.แต่ละคน ทั้งนี้ก็มี
ความกังวลอยู่ เพราะมีความเป็นไปได้ทั้งผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบ จึงยังไม่มีความเชื่อมั่น เพราะเวลาที่เหลือ 2-4 
วันก่อนที่จะมีการลงมติอาจจะมีอะไรที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะส.ว.ที่ถือเป็นตัวแปรส าคัญชี้
ขาด 
 “ดังนั้นจึงต้องจับตา ส.ว. เพราะล าพัง ส.ส. พรรคใหญ่น่าจะไม่ปรับเปลี่ยนท่าทีจึงต้องไปลุ้นที่ส.ว.1 ใน 4 
หรือ 84 เสียงว่าจะเอาอย่างไร ส่วนสัดส่วนเสียงของฝ่ายค้านร้อยละ 20 ไม่มีปัญหาเฉพาะส.ส.พรรคเพ่ือไทยก็เกิน 100 
เสียงแล้ว” นายสุทิน กล่าว 
 ส่วนเหตุผลของ นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. ที่ไม่มั่นใจว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทันใช้ส าหรับการเลือกตั้ง  
ครั้งใหม่หรือไม่นั้น นายสุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่เหตุผลที่จะไม่ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะจะทราบได้อย่างไรว่าจะต้อง
เลือกตั้งเมื่อใด และหากต้องมีการเลือกตั้งก่อนกฎหมายลูกมีผลบังคับใช้ก็มีทางออกอ่ืน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว
จะต้องมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญตามคาดหมายเนื่องจากมีความเห็นที่ต่างกันมาก และเป็นเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อพรรคการเมืองแต่เชื่อว่าการวินิจฉัยจะใช้เวลาไม่นาน 
  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2926630  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2926630
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/008309128398091280912.jpg
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วันที่ 7 กันยายน 2564 - 10:47 น. 
‘สมชัย’ ชี้โหวตวาระสามแก้ไข รธน. สงสัยจะเข้าทางสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องการ 
 

 
 
‘สมชัย’ ชี้โหวตวาระสามแก้ไข รธน. สงสัยจะเข้าทางสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องการ 
 เมื่อวันที่ 7 กันยายน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดง
ความเห็น กรณีการวาระการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการโหวตในวาระสามนั้น นายสมชัยตั้งข้อสังเกตว่า ด้วย
ความเกรงความผิด ร่างแก้ไขถูกปรับเปลี่ยนไปมาก ที่สุดแล้ว น่าจะเข้าทางพรรคก้าวไกลต้องการ คือระบบบัตรสองใบ 
และระบบจัดสรรปันส่วนผสมไปด้วย โดยระบุว่า 
 โหวตวาระสาม หรือเข้าทางพรรคก้าวไกล แก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา แก้ไปแก้มากลายเป็นบัตรสองใบ 
แถมจัดสรรปันส่วนผสม 
 ด้วยความเกรงว่านี่จะผิด โน่นจะเกิน สิ่งที่เคยเตรียมการในร่างของ พ.ส. ไพบูลย์ เลยถูกตัดออกเรียบใน
ขั้นการลงมติวาระที่สอง เหลือเพียง 2 เรื่อง คือ การเปลี่ยนสัดส่วน ส.ส.เขต ต่อ ส.ส.บัญชี จาก 350 : 150 เป็น 400 : 
100 และเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบ พ่วงแก้ไขมาตราที่จ าเป็นคือ เรื่องวิธี การค านวณว่าแต่ละจังหวัดจะมี
จ านวน ส.ส.เท่าไร หากเปลี่ยนเป็น 400 เขต 
 อีกหลายๆ มาตราจึงยังคงค้างในรัฐธรรมนูญ เพราะไม่กล้าแตะ เดี๋ยวจะเป็นการไปแก้ในมาตราในร่างที่
เคยไม่รับหลักการในวาระท่ีหนึ่ง 
 ผลพวงคือ ค าว่า ส.ส.ที่พึงจะมี และ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้รับจึงยังคาค้างในมาตรา 93 และผูกต่อไปยัง
มาตรา 94 ในเรื่องต้องค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ หากมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปี ด้วยเหตุทุจริตการเลือกตั้ง 
 แปลว่า คุณเลือกบัตรสองใบน่ะได้ แต่เวลาค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ใช่แค่เอาบัตรใบที่สองมานับ แต่
ต้องค านวณ ส.ส.ที่พึงจะมีก่อน แล้วจึงมาค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ (ตามมาตรา 93) 
 และหากมีการเลือกตั้งใหม่ใน 1 ปี การเลือกตั้งต้องใช้บัตรสองใบด้วย แล้วจึงมาค านวณว่า ส.ส.บัญชี
รายชื่อของพรรคไหนจะเปลี่ยนไปด้วย (ตามมาตรา 94) 
 ขอบคุณครับ ในที่สุด เราก็ได้ระบบเลือกตั้งแบบบัตรสองใบ และใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม ตามที่พรรค
ก้าวไกลต้องการ 
และแม้ว่า ส.ส.เขตจะมากขึ้น แต่เดี๋ยวนี้ เขาก็ไม่ค่อยจะเลือก ส.ส.เดิมเท่าไรแล้ว 
สภาพพพพพ !!! 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2926535   

https://www.matichon.co.th/politics/news_2926535
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/09/1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%B0%E0%B8%B2%E0%B8%9E.jpg
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7 กันยายน 2564 08:35 น.   
จบแล้ว!! "บิ๊กป้อม" ยันปัญหาใน พปชร. ทุกอย่างเรียบร้อย ย้ าอนาคต "ธรรมนัส" ยังแจ่มใส 
 

 
 
 วันที่ 7 ก.ย.64 เวลา 08.20 น. ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงปัญหาภายในพรรค พปชร. ว่า เรียบร้อย ไม่มีอะไร จบแล้ว ทุกอย่าง
เรียบร้อย 
 เมื่อถามว่า เรื่องของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยดีใช่หรือไม่   
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรียบร้อย เรียบร้อยทุกอย่าง ไม่มีอะไร ถามต่อว่า อนาคตของ ร.อ.ธรรมนัส  ยังแจ่มใส  
ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เรียบร้อย ไม่มีอะไร ก็นายกฯ บอกแล้วว่าไม่มีปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/278231  
  
 
  

https://siamrath.co.th/n/278231
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210907/65fb5f2a9b4376862dbfa42caa54ddf60a7d6232d6b19274704e5af472f6bf36.jpg?itok=peUBSwGU
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วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564 
“ประวิตร” ล่ันไม่คิดเป็นนายกฯ ชี้บอกหลายครั้งแล้ว ยันไม่มีฮั้ว พปชร.-เพื่อไทย 
 

 
 
 “ประวิตร” ลั่นไม่คิดเป็นนายกฯ บอกหลายครั้งแล้ว ไม่อยากเป็น ยันไม่มี พปชร. จับมือ “เพ่ือไทย” โต้
ข่าว “ธรรมนัส” ลาออกเลขาฯ พปชร. บอก ไม่มีๆ 
 วันที่ 7 กันยายน 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
เลขาธิการพรรค พปชร. จะลาออกจากต าแหน่งเลขาฯ ว่า ไม่มี 
 ส่วนกระแสข่าวช่วงที่ผ่านมา มีการลือกันว่า พรรคเพ่ือไทย (พท.) จะจับมือกับ พปชร. ในอนาคตนั้น พล
เอก ประวิตร กล่าวว่า “ไม่มีๆๆ” 
 เมื่อถามว่า มีข่าวลือว่า พลเอก ประวิตร จะเป็นนายกฯ เจ้าตัวย้ าชัดเสียงดังว่า “ไม่เป็น ไม่อยากเป็น บอก
ไปตั้งหลายทีแล้ว ก็ไปลือกันเอง” 
 
อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_462317  
 
  

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_462317
https://www.matichonweekly.com/wp-content/uploads/2021/09/1017895.jpg
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06/09/2564 15:33 
“สันติ” ดอดพบนายกฯ หลังแยกวง 4 ช. 
 

 
 
ท าเนียบรัฐบาล 6 ก.ย.-“สันติ” รมช.คลัง ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า พบนายกฯ หลังแยกวง 4 ช. 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและผู้อ านวยพรรคพลัง
ประชารัฐ เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ตึกไทยคู่ฟ้า 
ท าเนียบรัฐบาล โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  
 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา มีกระแสข่าวแกนน าบางคนในพรรคพลังประชารัฐ
เคลื่อนไหวไม่ยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีในการลงมติญัตติดังกล่าว แต่นายสันติเป็นหนึ่งในแกนน าของพรรคที่
เคลื่อนไหวน าสมาชิกพรรคเข้าพบและปกป้องนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภา โดยมีกระแสข่าวว่านายสันติได้แยกตัวออกมาจาก
กลุ่ม 4 ช. หลังมีปัญหากับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการ
พรรค ส่วนกลุ่ม 4 ช. ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส นายสันติ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรี  ช่วยว่าการกระทรวง
แรงงานและเหรัญญิกพรรค และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า นายสันติได้น าข้อ
ราชการเก่ียวกับการแผนงาน กิจการ กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการบริโภคและใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มเติมมาหารือ หลังจาก
ที่ศบค.ปรับมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโควิด- 19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมาเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในปลายปี
นี้  ยืนยันไม่ได้หารือประเด็นการเมือง เป็นการคาดเดากันไปเอง.-ส านักข่าวไทย  
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-774318  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tna.mcot.net/politics-774318
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7 กันยายน 2564 10:31 น. 
ตอกย้ ากลุ่ม4 ช.วงแตก!! ธรรมนัส-นฤมล-อธิรัฐ ดอดพบ”บิ๊กป้อม” ด้าน”สันติ”แยกวง 
นายกฯ น าประชุม ครม.เต็มคณะครั้งแรกหลังคลายล็อคคึกคัก 3 ช.แวะพบ"บิ๊กป้อม" ขณะที่"สันติ”แยกวงเข้า
ประชุม ครม.ทันที 

 
 
 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ก.ย. ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ท าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทั้งนี้ถือเป็นการประชุมครม.เต็มคณะครั้งแรก ในรอบ 5 
เดือน หลังเกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 
 อย่างไรก็ตาม การประชุมครม.ครั้งนี้เป็นที่ถูกจับตามองหลังเกิดเหตุบาดหมางในพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.)โดยวันเดียวกันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล ไม่มีรัฐมนตรีคนใดมารอพบ พล.อ.ประยุทธ์ เหมือนที่เคยเป็นมา 
แต่ที่ตึกบัญชาการ รัฐมนตรี ปรากฎว่า “กลุ่ม 3 ช.” น าโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการ
พรรค พปชร. , นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และเหรัญญิกพรรค , นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ได้
ขึ้นตึกบัญชาการ 1 เพ่ือพบกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรค พปชร. 
 ทางด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง และ ผอ.พรรค พปชร. ซึ่งปกติวันประชุมครม.จะเข้าพบพล.อ.
ประวิตร ที่ห้องท างาน แต่หลังมีกระแสข่าวร้อยร้าวในพรรค พปชร. นายสันติ แยกตัวออกจากกลุ่มไปรอประชุมที่ ตึก
สันติไมตรีและปฏิเสธตอบค าถามผู้สื่อข่าวเรื่องเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 ก.ย. หารือ
ประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ โดยนายสันติ เพียงแต่ยิ้ม 
 ขณะที่ พล.อ. ประวิตร เดินทางมาถึงตึกสันติไมตรีเมื่อเวลา 08.45 น. โดยมีรายงานว่าพล.อ.ประวิตรได้ 
เข้าไปพูดคุยกับพล.อ.ประยุทธ์ก่อนประชุม ครม.ตามปกติ ขณะที่ ร.อ.เอกธรรมนัส นางนฤมล และนายอธิรัฐ เดินเข้า
ห้องประชุมครม.ทันที โดยร.อ.ธรรมนัสและนางนฤมล เดินพูดคุยกันเข้าห้องประชุมอย่างอารมณ์ดี. อ่าวต่อ “สันติ”ย่อง
ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าปิดห้องถก “บิ๊กตู”่ 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/244093/  
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6 ก.ย. 2564-17:51 น. 
3 ส.ส. ส่อแววถูกขับพ้นเพื่อไทย หลังโหวตสวนมติพรรค ชี้หลักฐานค่อนข้างชัด 
 

 
 
3 ส.ส. ส่อแววถูกขับพ้นเพื่อไทย หลังโหวตสวนมติพรรค ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ -รัฐมนตรี  
ชี้หลักฐานค่อนข้างชัด 
 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับ 7 ส.ส.พรรคเพ่ือไทยที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนมติพรรค 
ไม่ลงคะแนนตามแนวทางของพรรค ในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประกอบด้วย  
1.นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี 2.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ 3.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.
นครนายก 4.นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ 5.นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี 6.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกต 
ส.ส.อุตรดิตถ์ 7.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี 
 เบื้องต้นคณะกรรมการจริยธรรมและคณะกรรม การกลั่นกรองข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคเพ่ือ
ไทย พิจารณาแล้วเห็นว่ามีอย่างน้อย 3 ราย มีแนวโน้มอาจถูกขับออกจากพรรค เนื่องจากมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจน 
ได้แก่ 1.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ ที่มีทีท่าจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทย 2.นางพรพิมล  ธรรมสาร 
ส.ส.ปทุมธานี ที่มีพฤติกรรมลงคะแนนสวนมติพรรคหลายครั้ ง 3.นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์   
ที่ออกมาต่อว่าและให้ร้ายพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบล่าสุด แต่คงต้องรอฟังค าชี้แจงจากส.ส.ที่ถูกกล่าวหาทุก
รายก่อน 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6605001  
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วันที่ 7 กันยายน 2564 - 10:33 น. 
“อนุทิน” ชี้ฝ่ายค้านจะขับใครออกจากพรรคไม่เกี่ยวกับ ภท. ย้อนถามสื่อ “มาดามเดีย“ คือใคร ไม่รู้จัก 
 

 
 
“อนุทิน” ชี้ฝ่ายค้านจะขับใครออกจากพรรคไม่เกี่ยวกับภท. ย้อนถามสื่อ ปม “มาดามเดีย“ งดออกเสียง  
“คือใคร ไม่รู้จัก” 
 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กันยายน ที่ท าเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวพรรคเพ่ือไทยและพรรคก้าวไกล เตรียมขับงูเห่า ที่โหวต
ช่วยรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ออกจากพรรค หากขับออกพรรคภูมิใจไทย พร้อมรับมา
ร่วมงานหรือไม่ ว่า เป็นเรื่องของพรรคเขา พรรคภูมิใจก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทย 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าช่วงนี้พรรคภูมิใจไทยเนื้อหอม ใครๆก็อยากมาอยู่ด้วย นายอนุทิน กล่าวติดตลกว่า 
“ท างานเยอะมั้ง” 
 เมื่อถามกรณีที่น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) งดออกเสียงให้ จะ
เรียกร้องให้พรรคพปชร.ลงโทษหรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามกลับว่า “คือใคร ไม่รู้จัก เขาเป็นใคร” พร้อมกับหัวเราะก่อน
รีบเดินเข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทันที 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2926510  
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07 ก.ย. 2564 เวลา 11:09 น. 
จับตา พปชร. ย้ายท่ีท าการพรรคหลังสันติหัก 4 ช. 

 
จับตา "พปชร." เตรียมย้ายที่ท าการพรรค รอบ3 เลิกใช้ตึกของ "สันติ" ก าลังมองหาที่ใหม่ หลังกระแส 
ข่าวสะพัด หัก "4ช." 
 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า จากกระแสข่าวความขัดแย้งของกลุ่ม
4 ช. ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  ในฐานะเลขาธิการพปชร.  นางนฤมล  
ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง หลังจากการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 ล่ า สุ ด  พบว่ า ใ นก า รประชุ ม ส . ส . พปช ร .  ทั้ ง  2 วั น  คื อ วั นที่  7 ก . ย .  เ ว ล า  15.00 น .  และ
วันที่ 9 ก.ย. เวลา 13.00 น. จะใช้ห้องประชุมพรรคที่ ชั้น 6 อาคารรัฐสภา จนเป็นที่น่าผิดสังเกต เพราะปกติการประชุม
ส.ส.พรรค ทุกวันอังคารที่ผ่านนั้น จะใช้ที่ท าการพรรคซึ่งตั้งอยู่อาคารรัชดาวัน ถนนรัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา ซึ่ง
เป็นของนายสันติ 
 ขณะเดียวกัน เกิดกระแสข่าวว่า แกนน าพรรคบางคนได้ให้ทีมงานจัดหาที่ท าการพรรคใหม่แห่งใหม่ และ
หากมีการย้ายพรรคจริง ถือเป็นการย้ายครั้งที่ 3 โดยที่ท าการพรรคแรกคืออาคารปานศรี ถนนรัชดา 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/958672  
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6 ก.ย. 2564-12:11 น. 
FootNote: แนวโน้ม การปรับ ครม. ครั้งใหญ่ แรงปะทุ ภายในพลังประชารัฐ 
 

 
 
สถานการณ์และผลสะเทือนจากญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ ก าลังท้าทายต่อสถานะและการ
ด ารงอยู่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างแหลมคมยิ่ง 
 ท้าทายเพราะว่า “ปม” แห่งความขัดแย้ง ก่อนการลงมติในวันที่ 4 กันยายน ได้กลายเป็น “ระเบิด” เวลา
ในทางการเมือง ไม่ว่าจะวางตนอย่างอุเบกขาลึกซึ้งเพียงใด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ย่อมรู้อยู่ เป็นอย่างดีในเจตนาและความต้องการทางการเมือง  เป็นความต้องการที่   
“กลุ่ม 4 ช.” ต้องการยกระดับตนเองเพ่ือที่จะสถาปนาเป็น “กลุ่ม 4 ว.” ไม่ว่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ ไม่ว่า  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 ขณะเดียวกัน หากมองจากทางด้านของ “รัฐมนตรีว่าการ” ก็พยายามเต็มแรงที่จะรักษา “สถานะ” เดิม
ของตนเอาไว้ แม้ว่าภายในความเคลื่อนไหวดูคล้าย นายสันติ พร้อมพัฒน์ จะอยู่ตรงกันข้ามกับอีก “3 ช.” แต่ความปรา
ร าถนาอย่ า ง แท้ จ ริ ง ก็ มิ ไ ด้ เ ป ลี่ ย น เ ป้ า หม าย ไปด้ ว ย  คว ามจ ริ ง  ไ ม่ ว่ า  น า ยสั น ติ  พร้ อม พัฒน์  ไ ม่ ว่ า  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มีความปรารถนาจะยกระดับตนเองจากสถานะแห่ง “รัฐมนตรีช่วย” ขึ้นเป็น “รัฐมนตรีว่าการ” 
ตั้งแต่ร่วมเคลื่อนไหวเพ่ือดัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมาแล้ว  เพราะในความ
พยายามครั้งนั้นส่งผลให้ไม่เพียงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีว่าง หากต าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคลัง กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์และการวิจัยก็ว่างลง ยิ่งเมื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เป็นเลขาธิการพรรค ความ
ปรารถนานี้ก็ยิ่งเร่งเร้าและรุนแรง ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ยอมเห็นคล้อยตาม 
 ปรากฏการณ์แห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในห้วงแห่งญัตติขอเปิดอภิ ปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ จึง
เป็นปรากฏการณ์อันเป็นไปตามอุณหภูมิแห่งความปรารถนาในทางการเมือง  เป้าหมายแท้จริง คือ ต้องการต าแหน่ง 
ต้องการปรับครม. จึงน่าเชื่อว่าแม้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะสามารถสยบปฏิกิริยาลงได้แต่ก็เสมอเป็นเพียง
สถานการณ์ชั่วคราว มีความเป็นไปได้ท่ี “ความปรารถนา” นี้จะต้องปะทุข้ึนมาอีก 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6604007  
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วันที่ 6 กันยายน 2564 - 13:00 น. 
เส้นทาง การเมือง ของ ประวิตร วงษ์สุวรรณ เส้นทาง ‘การเลือก’ 
 

 
 
เหมือนกับสถานการณ์ “หลัง” การลงมติไม่ไว้วางใจ ไว้วางใจ ทุกสายตาอาจมองไปยัง พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นเช่นนั้น แต่มีมากกว่านั้น 
 ที่มากกว่านั้นก็คือ บทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างการอภิปราย “ทั่วไป” 
โดยเฉพาะ “ก่อน” วันที่  4 กันยายน น่าเชื่อว่า “เป้าหมาย” ส าคัญของการเคลื่อนไหวและแสดงออกจาก  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยิ่งหากอ่านผ่าน “ตัวแทน” ยิ่งเด่นชัด สภาพการณ์ความ
ขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้เองที่ท าให้ปรากฏชายชาติทหารคนหนึ่งเข้ามาเล่นบทเป็นตัวเชื่อมในลักษณะ “กาวใจ” 
นั่นก็คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 ถามว่าการเคลื่อนไหวในแต่ละก้าวย่างของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อยู่ในสายตาและความรับรู้ของ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือไม่ หากใครถาม อาจได้ค าตอบว่า “ไม่รู้” แต่ในความเป็นจริงที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นไปได้หรือที่จะไม่รู้ และมองไม่เห็น ถึงไม่รู้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ย่อมจะ 
“รายงาน” เพียงแต่สิ่งที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เคลื่อนไหวและรายงานต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อาจต่างจาก  
“บทสรุป” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรงนี้เองท าให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีความส าคัญ 
 ตรงนี้ เองท าให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สามารถดึงเอา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มารอพบ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนส าคัญใน “เกม” จึงคือพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยพ้ืนฐานจึงอาจกล่าวได้ว่าวิถีแห่ง
การเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  ส าคัญและไม่ควร 
“กะพริบตา”แต่จากสภาพความเป็นจริงใน แต่ละก้าวย่าง ไม่ว่าจะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะของ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า ล้วนอยู่ในสายตาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 บทสรุปจากมุมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในแฟ้มของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อย่างเด่นชัด
และแน่นอน เช่นเดียวกับกรณีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ความส าคัญของสถานการณ์ “หลัง” การลงมติไม่ไว้วางใจ
และไว้วางใจ จึ งขึ้นอยู่กับบทสรุปของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเป็นอย่างไร  โดยอ่านจากวิถีแห่ง  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
 หากในที่สุดแล้ว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ถูกลิดรอนออกไปจากต าแหน่ง “เลขาธิการพรรค” นั่นหมายถึง
หายนะจะตามมา เพราะต าแหน่ง “รัฐมนตรี” ก็จะไม่เหลือ แต่ถ้าหาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยังคงอยู่ในต าแหน่ง 
“เลขาธิการพรรค” โอกาสที่จะได้รับการปรับเป็น “รัฐมนตรีว่าการ” ก็สูง ค าถามจึงอยู่ที่  พล.อ.ประยุทธ์   
จันทร์โอชา ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_2924198  
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06 ก.ย. 2564 
เสร็จศึก "อภิปรายไม่ไว้วางใจ" พลังประชารัฐ-เพื่อไทย ใครจะจบก่อนกัน 
 

 
 
ผลสะเทือนหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพื่อไทย-พลังประชารัฐ ยังต้องตามมาจัดการคลื่นใต้น้ า ลดแรงกระเพื่อมทาง
การเมือง 
 พรรคเพ่ือไทย จะกล้าขับงูเห่า ออกจากพรรคตามค าขู่หรือไม่ หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งก่อนหน้า มี
สส.โหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายสองราย รอบนี้เพ่ิมข้ึนมาอีก5 รวมเป็น7คน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ส.ส.ทั้ง7รายได้
ท้าทาย กฏเหล็ก จริยธรรมอย่างไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆทั้งสิ้น 
 

 
  
 มีค าถามว่าท าไม ส.ส. เหล่านี้จึงกล้า มีค าตอบว่าเป็นเขาเป็นเจ้าของพ้ืนที่  มีความเข้มแข็ง มีแสงในตัว 
เป็นประการที่1  มีญาติอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลได้อาศัยข้าว อาศัยน้ า และได้รับค าสัญญาว่าจะให้ลงเลือกตั้งสมัยหน้า 
เป็นการที่สอง  ประเภทสุดท้ายอาจจ าแนกได้เป็นพวกอาศัยท้องเขามาเกิด ไม่สนวัฎสงสารจะได้เข้ามาเป็นส.ส.อีกครั้ง
หรือไม่ เป็นประการสุดท้าย   ประเภทหลังนี้อาจระบุได้ว่ามีสัดส่วนเพ่ิมมากข้ึนจากพรรคก้าวไกล ที่เคยขับส.ส.พ้นพรรค
ไปเติมเสียงให้รัฐบาลมาแล้วสิบคน มาคราวนี้วิธีดองเค็ม ปล่อยตัวรับใช้นาย ด้อยค่าตัวเอง จนเป็นที่น่าเอน็จอนาจใจ
กลางสภา รอวัดผลจากการเลือกตั้งครั้งหน้า จะได้พิสูจน์ว่าเลือดจะข้นกว่าน้ า 
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 หลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราจะเห็นความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน ขณะที่ฝ่ายค้านหาวิธีก าจัดกาฝาก 
ปรับปรุงฐานรากให้แข็งแรง รัฐบาลก็เร่งอุดรูรั่วรอยร้าว ประเดิมจากการประชุมคณะรัฐมนตรี แบบเต็มคณะ  หลังผ่อน
คลายมาตรการมีผลงานรอการตีปี๊บ ไม่ว่าจะเป็นการชดเชยรายได้ผู้ประกันตน  คืนเงินค่าเทอม และจะทยอยตามมา
ด้วยมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ไม่จ าเป็นต้องรีบปรับโครงสร้าง ไม่จ าเป็นต้องรีบตีปลาหน้าไซ โหวตรัฐธรรมนูญ
วาระสามผ่านค่อยว่ากันใหม่ แต่อย่าลืมเรื่องที่สัญญาไว้ มีคนจ าได้ ไม่ลืม 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/482220  
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06 ก.ย. 2564 
กลับกว๊านพะเยา "ธรรมนัส" ถอยในรุก ตัวละครลับหนุนหลัง 
 

 
 
จับตาเกมเช็กบิล "ธรรมนัส" เดินเกมถอย กลับกว๊านพะเยา พึ่งมิตรสหายสายเหนือ หวังรุกบนกระดานเลือกตั้งสมัย
หน้า  
 มีค าถามเยอะ หลังศึกภายในพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะเดินต่ออย่างไร แต่มีสุ้มเสียงจาก
นักการเมืองแถวอีสาน สายตรง “ธรรมนัส” กระซิบว่า “คงกลับไปเริ่มต้นที่เมืองพะเยา” 
 ค าคมที่ว่า “เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไร” ซึ่งบนกระดานหมากรุกการเมือง 
“ธรรมนัส” คือหมากในกระดาน จะเป็นขุน เรือ เบี้ย ก็ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในเวลานั้น 
 อย่างไรก็ตาม “ธรรมนัส” เป็นนักเลือกตั้งสายพันธุ์เก่า ที่ยึดหลัก “พวก” มาก่อน “พรรค” เนื่องจากเขา
เติบโตมาบนถนนสายวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ตั้งแต่ยุค “พ่ีแอ๊ว” “พ่ีไอซ”์ และ “พ่ีทักษิณ” 
 ชั่วโมงนี้ ส.ส.พะเยาคนนี้ อาจต้องรุกถอยหลัง ลดแรงเสียดทาน แต่ก็ยังมีเพ่ือน ส.ส.มากหน้า ทั้งในพลัง
ประชารัฐ, พรรคขนาดเล็ก และพรรคฝั่งฝ่ายค้าน 
 ‘พรรคเสมอภาค’ 
 ก่อนจะเล่นการเมือง “ธรรมนัส” กลับบ้านเกิดเมืองพะเยา พร้อมกับมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เข้า
ช่วยเหลือประชาชนคนยากไร้ รวมถึงสนับสนุนสโมสรฟุตบอลพะเยา เอฟซี 
 เวลานั้น ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีต รมช.แรงงาน สมัยรัฐบาลทักษิณ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค 
ก็คือต้นแบบทางการเมืองของธรรมนัสคนหนึ่ง 
 “พ่ีต้อยคือต้นแบบคนท างานการเมืองเพ่ือบ้านเกิด เห็นผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ท่านเป็นนัก
ประสานและเข้าได้กับทุกกลุ่ม ปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดี ให้ค าแนะน าค าสอนที่มีประโยชน์แก่นักการเมืองรุ่นหลัง ” 
ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์สื่อช่วงปลายปี 2561 
 ดังที่ทราบเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา “ธรรมนัส” เป็นแม่ทัพพลังประชารัฐสายเหนือ ส่วน “ต้อย ลดาวัลลิ์” ยัง
อยู่ค่ายเพ่ือไทย ดูแลหาเสียงใน จ.พะเยา 
 “ท่านผู้กองฯ กับพี่ต้อย เรานับถือกันมาตลอดเวลา ทราบมาตลอดว่าท่านผู้กองฯ ให้เกียรติและกล่าวถึงพ่ี
ต้อยในทางท่ีเป็นกัลยาณมิตรทั้งต่อหน้าและลับหลัง” ลดาวัลลิ์ กล่าวถึงผู้กองเมืองพะเยา 
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 ต้นปี 2563 “ลดาวัลลิ์” สาวไทลื้อ อ.เชียงค า ลาออกจากพรรคเพ่ือไทย มาก่อตั้ง “พรรคเสมอภาค” จึงมี
ค าถามจากนักข่าวว่า พรรคนี้เกี่ยวพันกับผู้กองธรรมนัสหรือไม่ ซึ่งลดาวัลลิ์ ก็ปฏิเสธ และบอกเป็นการตัดสินใจและ
ด าเนินการด้วยตัวเอง 
 ‘พรรคเพื่อชาติ’ 
 การลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี ในครั้งนี้ พรรคเพ่ือชาติ ได้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ 
โดย ส.ส. 5 คน มี สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เพียงคนเดียว ที่โหวตไม่ไว้วางใจนายกฯ และรัฐมนตรีครบ
ทั้งหกคน ส่วนอีก 4 ส.ส.เพ่ือชาติ โหวตไม่ไว้วางใจนายกฯ แต่รัฐมนตรีคนอ่ืน ใช้การงดออกเสียงแทน 
 ความต่างระหว่าง “สงคราม” กับ 4 ส.ส. น่าจะมาจากช่วงเดือน เม.ย.2564 มีการปรับโครงสร้างพรรค 
โดยบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งบุศริณธญ์ เป็นพี่สาวของยงยุทธ ติยะไพรัช 
 สรุปว่า พรรคเพ่ือชาติ ย้ายจากอิมพีเรียล ส าโรง ไปอยู่ที่ อ.เมืองเชียงราย เรียบร้อยตระกูลติยะไพรัช ซึ่งปิ
ยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ลูกสาวของยงยุทธ ก็เป็น 1 ใน 5 ส.ส.เพ่ือชาติ 
 ด้วยเหตุนี้ ครั้งที่มีการซักฟอกรัฐมนตรีเมื่อ ก.พ.2564 จะมี ส.ส.พรรคเพ่ือชาติ 3 คน ไว้วางใจธรรมนัส 
และอีก 2 คน งดออกเสียง 
 ปลายปี 2563 “ธรรมนัส” ส่งเพ่ือนรัก หิมาลัย ผิวพรรณ ไปช่วย พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ อดีตรอง
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย หาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.นครสวรรค์ จนชนะเลือกตั้ง 
 ก่อนจะมาเป็นนายก อบจ.นครสวรรค์ “สมศักดิ์” ได้ท ากิจกรรมการเมืองกับยงยุทธ ติยะไพรัช ในนาม
กลุ่มพลเมืองร่วมใจ 
 ดังนั้น บนถนนการเมืองสายเชียงราย-พะเยา “ธรรมนัส” ยังมีมิตรสหายร่วมทุกข์ร่วมสุข วันนี้ อาจต้อง
ถอย เพ่ือรอการรุกบนกระดานในอนาคต 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/482284  
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06 ก.ย. 2564 
เพื่อไทยปราบ "งูเห่า" โฟกัส 2 ส.ส. รอลงดาบ 
 

 
 
ซักฟอกไม่จบ เพื่อไทยปราบ "งูเห่า" ไล่สอบทีละคน โฟกัส 2 ส.ส.เจ้าประจ า หวังเชือดโชว์คนแดนไกล  
 ปฏิบัติไล่ล่า “งูเห่า” ของคณะกรรมบริหารพรรคเพ่ือไทย ได้ลงมือท าอย่างเร่งด่วน เพราะพฤติการณ์ของ 
ส.ส.บางคน มีกระท าการสวนมติพรรค ซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
 จะว่าไปแล้ว ส.ส.เพ่ือไทย 7 คน จะสรุปว่า “งูเห่า” ทั้งหมดก็คงไม่ได้ เพราะ ส.ส.บางคนติดวิด บางคน
ป่วยฉับพลันทันที และบางคนมีปัญหาทางเทคนิคการกดบัตร 
 ประเมินแล้ว น่าจะมี ส.ส.เข้าข่าย “งูเห่า” ไม่เกิน 3 คน เพราะมีการแสดงออกท่ีชัดเจนในกรณีการลงมติ 
ในหลายๆ ครั้งก่อนหน้านั้น มิใช่แค่โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เท่านั้น 
 คณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพรรคเพ่ือไทย ได้ด าเนินการตรวจสอบ 7 ส.ส.ที่ฝ่าฝืนมติพรรคในการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยจะเปิดโอกาสให้ ส.ส.กลุ่มดังกล่าวเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงภายในวันที่ 10 ก.ย.2564 
 จากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น วุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก ติดโควิด-19 ได้แจ้งล่วงหน้าว่าเข้า
ประชุมไม่ได้ ส่วน ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี ชี้แจงว่า กดบัตรแต่ไฟไม่ขึ้น ซึ่งอ้างมีพยานเห็นเหตุการณ์ 
พอรับฟังได้ 
 ส่วน นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ ยื่นเอกสารชี้แจงว่า ป่วยกระทันพัน และธีระ ไตรสรณกุล 
ส.ส.ศรีสะเกษ ได้เตรียมเข้าชี้แจงในวันที่ 7 ก.ย.2564 
 ด้าน ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี ได้ชี้แจงลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า มีอาการป่วย ไม่สามารถเข้า
ร่วมโหวตได้ แต่เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย มิได้พูดถึงเลย เช่นเดียวกับ ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ  
พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี 
 
‘พรรคไม่เห็นหัว’ 
 ดาวสภาที่เรียกตัวว่า ส.ส.เอลวิส ได้ปฏิเสธว่า ตัวเองไม่ใช่  “งูเห่า” แต่ขอใช้เอกสิทธิ์ ส.ส. ซึ่งศรัณย์วุฒิ 
ส.ส.เมืองพระยาพิชัยดาบหัก โหวตไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี แต่งดออกเสียง 5 รัฐมนตรี 
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 ระหว่างศึกซักฟอกหนนี้ “ศรัณย์วุฒิ” ได้แถลงข่าวว่า พรรคเพ่ือไทย ไม่ให้ความเป็นธรรม ตัดเขาออกจาก
การเป็นผู้อภิปรายไม่ไว้ใจ 
 อุตรดิตถ์ มี ส.ส. 2 คน พรรคเพ่ือไทยทั้งคู่คือ เขต 1 กนก ลิ้มตระกูล เขต 2 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ซึ่งการ
เลือกตั้งปี 2562 ค่ายเพ่ือไทย มีอดีต ส.ส. 4 คน ได้แก่ กฤษณา สีหลักษณ์, กนก ลิ้มตระกูล, ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 
และทนุศักดิ์ เล็กอุทัย แต่เขตเลือกตั้งลดจาก 3 เขต เหลือ 2 เขต 
 กฤษณา ย้ายไปลงบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ และทนุศักดิ์ ลงบัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือไทย แต่พลาด
เป็น ส.ส.ทั้งคู่ 
 ตอนนี้ ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยคลัง และ กฤษณา สีหลักษณ์ อดีตรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี แพคคู่ออกเดินหาเสียงร่วมกัน เหมือนประกาศล่วงหน้าว่า การเลือกตั้งครั้งใหม่ พวกเขาขอจองเก้าอ้ี 
ส.ส.เขต ด้วยเหตุนี้ ส.ส.เอลวิสเมืองไทย รู้สึกไม่พอใจ เหมือนถูกเบียดขับ จึงแสดงอภินิหารในพรรคหลายครั้ง 
 ‘สายผู้กอง’ 
  ต้นปี  2564 สิรินทร รามสูต ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ต้องออกมาแถลงข่าวกรณีไปพบนฤมล  
ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เพราะเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลจังหวัดน่าน แต่สื่อหลายส านักบอกว่า ส.ส.น่าน จะเปลี่ยนขั้ว 
ในวันดังกล่าว ส.ส.สิรินทร เดินทางไปกับ พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี จึงตกเป็นข่าว “งูเห่า” จะย้ายขั้วเหมือนกัน 
แต่ “พรพิมล” ไม่ได้ออกมาแถลงข่าวแต่อย่างใด 
 มีข้อน่าสังเกตว่า วันที่สิรินทรแถลงข่าว มี 2 ส.ส.เพ่ือไทยคือ วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยาและละออง  
ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย น้องสาวยงยุทธ ติยะไพรัช ร่วมแถลงข่าวด้วย 
 แหล่งข่าวในแวดวงการเมืองปทุมธานีเปิดเผยว่า ส.ส.พรพิมล สาวล าปางโดยก าเนิด มีความใกล้ชิดกับ ร.อ.
ธรรมนัส  พรหมเผ่ า  มานานแล้ว  ซึ่ งการอภิปรายไม่ ไว้ วางใจเมื่ อ  ก .พ. 2562 พรพิมล ได้ โหวตไว้วางใจ  
พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส   ส.ส.พรพิมล จึงไม่เคยออกมาแถลงข่าวตอบโต้หรือชี้แจง กรณีถูกมองว่า
เป็น “งูเห่า” เลยแม้แต่ครั้งเดียว   
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/scoop/482324  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komchadluek.net/scoop/482324
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6 กันยายน 2564 23:00 น.   
"พี่โทนี่" เจ็บหนัก 

 
 
ความเสียหายเม่ือเสร็จศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด ปิดฉากลง เม่ือ4 ก.ย.64 ที่ผ่านมา ได้ชี้ให้แล้วว่า แท้จริง
แล้ว ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ต่างได้รับบาดแผลจากศึกครั้งนี้ไม่น้อยหน้ากัน ! 
 ส าหรับ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
ต้องยอมรับว่ารอบนี้ "สาหัสไม่น้อย" เพราะเป็น "หัวหน้ารัฐบาล" แต่กลับได้คะแนนโหวตไว้วางใจจาก "พรรคร่วม
รัฐบาล" ด้วยกันติดอันดับรองบ๊วย แม้จะมีการ "ยั้งมือ" ไม่หักกันกลางสภาฯ ด้วยการโหวตคว่ า ตามที่ได้มีการเดินสายล็
อบบี้เพื่อ "เขย่าเก้าอ้ีนายกฯ" ก็ตาม 
 แต่คะแนนโหวตที่กินอันดับรองบ๊วยเช่นนี้ คือการสะท้อนให้แล้วว่า พล.อ.ประยุทธ์ นั้นอยู่ในสภาพที่
เรียกว่า "ขาลอย" ไม่มีส.ส.อยู่ในสังกัดของตัวเอง อย่างชัดเจน แม้จะเอาตัวรอดมาได้อย่าง ได้คะแนนผ่านสภาฯฉลุย แต่
ลึกๆแล้วทุกคนรู้ดีว่า "ความขัดแย้ง" ที่หวังจะโค่นนายกฯกลางสภาฯ นั้นเป็นเรื่องจริงและยังอาจปะทุข้ึนได้ทุกเมื่อ หาก
จากนี้ไป ความขัดแย้งยังไม่ถูกด าเนินการ อย่างใด อย่างหนึ่ง 
 แต่ที่ดูเหมือนว่า สถานการณ์ภายในพรรคเพ่ือไทยเอง ในฐานะพรรคแกนน าฝ่ายค้านหนักหนาสาหัสไม่แพ้
กัน โดยเฉพาะ "นายใหญ่" ที่อยู่แดนไกล อย่าง "ทักษิณ ชินวัตร" ซึ่งในระยะหลังแม้จะใช้เวลาพบปะพูดคุยกับประชาชน
ผ่านคลับเฮ้าส์ในชื่อ "พ่ีโทนี วู๊ดซัม" แต่ใช่ว่าการต่อสู้ทางการเมือง เปิดหน้าซัดกับ พล.อ.ประยุทธ์ จะรามือไปด้วยแต่
อย่างใด 
 มิหน าซ้ ายังกลายเป็นว่า ทักษิณ เองต้องบัญชาการทั้งสองทาง เพ่ือตีโอบล้อมพล.อ.ประยุทธ์ ให้ลงจาก
ต าแหน่งนายกฯ ทั้งในสภาฯ ไปจนถึงการส่ง "ลูกน้อง" อย่าง "ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ" แกนน านปช. ลงไปเปิดเวทีไล่นายกฯบน
ท้องถนน จัดอีเว้นท์ให้กลายเป็น "ภาคต่อ" เมื่อศึกอภิปรายฯจบลง 
 ทว่า ทักษิณ เองก าลังเผชิญหน้ากับโจทย์ข้อยาก เพราะไม่เพียงแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จะผ่านมติไว้วางใจ ไป
แล้วยังกลายเป็นว่าภายในพรรคเพ่ือไทยเองยังมี "งูเห่า" ปรากฏขึ้นมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ พรรคเพ่ือไทย เคยมีค าสั่ง
ออกเป็นหนังสือให้สมาชิกพรรคต้องโหวตไม่ไว้วางใจโดยพร้อมเพรียงกันมาแล้ว 
 แน่นอนว่าการฝ่ามติพรรคของส.ส.ที่โหวตหนุนฝ่ายรัฐบาล ย่อมไม่ใช่การ "ท้าทาย" กับ "สมพงษ์  
อมรวิวัฒน์" หัวหน้าพรรค หากแต่นี่คือการฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าของพรรคตัวจริงอย่างทักษิณ ใช่หรือไม่ 
 
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210906/a9570b9837f955f5fa75a5a97283fe5969924585021dd7bff2ea80f405ea67fa.jpg?itok=PBGDD7h9
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 ยิ่งเมื่อในการโหวตลงมติครั้งนี้ ยังพบ "ความไม่ปกติ" เมื่อ "พรรคเพ่ือชาติ" ในฐานะพรรคลูกข่ายของพรรค
เพ่ือไทยกลับมีส.ส.ในพรรคถึง 4 คนที่ไปโหวต "งดออกเสียง" ปล่อยให้ "สงคราม เลิศกิจไพโรจน์" หัวหน้าพรรคโหวตไม่
ไว้วางใจ อยู่คนเดียว 
 โดย 4 ส.ส.พรรคเพ่ือชาติ ที่โหวตงดออกเสียงให้กับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายประกอบด้วย ปิยะรัฐชย์   
ติยะไพรัช,เพชวรรต วัฒนพงศศิริกุล ,ลินดา เชิดชัย และ อารี ไกรนารา 
 หมายความว่าทั้งสาขาใหญ่อย่างพรรคเพ่ือไทย และพรรคสาขาย่อย อย่างเพ่ือชาติ ในมือของทักษิณ ก าลัง
ถูกเขย่า จากศึกอภิปรายฯรอบนี้เสียเอง อีกทั้งยังไม่มีใครการันตีได้ว่า งานใหญ่ที่มอบหมายให้ณัฐวุฒิ  ออกไปจัดม็อบ
เคลื่อนไหวบนท้องถนนนั้น จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ !? 
  
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/278137  
 
  

https://siamrath.co.th/n/278137
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7 กันยายน 2564 7:00 น. 
เปลี่ยนคนคุมพรรคเล็ก ล้างเกมอ านาจ 
อาการร้าวลึกเรื้อรังระหว่าง “บิ๊กตู่” กับ “ร.อ.ธรรมนัส” ในฐานะผู้กุมเสียง ส.ส.ข้างมากในค่ายพลังพปชร.และใน
รัฐบาล เที่ยวนี้เกินเยียวยา รอถึงเวลาแตกหัก 

 
 4  วั น  4  คื น ผ่ า น ไป เ วที ศึ ก ซั กฟอก เ ชื อ ด รั ฐ บ าลน า โ ดย  “บิ๊ ก ตู่ ” พล . อ . ป ร ะยุ ท ธ์  จั นทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กับรัฐมนตรีรายอ่ืนอีก 5 คน แม้ว่าผลการลงมติจากตัวเลขไว้วางใจ ถือว่า “เกิน
ครึ่ง” มากกว่าเสียงไม่ไว้วางใจ แต่ไม่ดุเดือดเลือดพล่าน แต่ก็ไม่กร่อย  
 “พรรคร่วมฝ่ายค้าน”ท าการบ้านได้ตามมาตรฐาน มีทีเด็ดโชว์ตลอดๆ แต่โฟกัสหลักเกมความร้อนแรง
ภายในพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ดูท่าจะร้อนแรงกว่าความดุดันในการอภิปราย คือ แผนรวมเสียงพรรคเล็กใน
เครือ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์  โหวตคว่ า “บิ๊กตู”่กลางสภา 
 ที่แน่ๆค าตอบออกมาชัด จากคะแนนไว้วางใจ “บิ๊กตู่” ได้ “รองบ๊วย” ท่ามกลางการจับสัญญาณอภิปราย
ไม่ไว้วางใจ  กับความพยายามเคลื่อนไหว “ทดสอบอ านาจ” ในเชิง “ท้าทาย” เกมเขย่าเก้าอ้ี “ผู้น าประเทศ” เป็นครั้ง
แรก โดยใช้ยุทธการ “ซ่อนแต้ม” โหวตคว่ ากระดานนายกฯในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ   เชื่อมโยงกับกระแส “ฮ้ัวข้าม
ขั้ว”  เขย่าพรรคร่วมรัฐบาลใหม่  ดึงพรรค  “เ พ่ือไทย”เข้าเสียบกับ  “ค่ายพปชร.”โละพรรค  “ภูมิ ใจไทย”
กับ “ประชาธิปัตย์”ออกจากกระดาน 
 ข่าวลือแรงๆกระตุกต่อม “หวั่นไหว”อาการแบบนี้ “บิ๊กตู่” ถึงจุดเก้าอ้ีร้อนนั่งไม่ติด และมีอาการนอนไม่
หลับ แม้ว่าจะถูกฝ่ายค้านอภิปรายมาหลายครั้ง แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวในลักษณะ“โหวตคว่ า” ล็อบบี้พรรคขนาด
เล็ก ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกที่สร้างความหวั่นไหว สั่นสะเทือนพอสมควร เพราะมีการ “ต่อรองท้าทายอ านาจ”ซึ่งตัวละคร
หลักก็พุ่งเป้ามาท่ี“ผู้กองนัส” ในฐานะเลขาธิการพรรคพปชร.  
 อาการร้าวลึกเรื้อรังระหว่าง  “บิ๊กตู่” กับ “ร.อ.ธรรมนัส” ในฐานะผู้กุมเสียง ส.ส.ข้างมากในค่าย
พลังพปชร.และในรัฐบาล เที่ยวนี้เกินเยียวยา รอถึงเวลาแตกหัก แม้ว่า “พ่ีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เล่นบท  “พ่ีชาย”ที่แสนดีนัดเคลียร์ใจปัญหาเกาเหลา ที่บ้านป่ารอยต่อฯ  สถานการณ์เป็นไป
ด้วยดี บรรยากาศชื่นมื่น “ร.อ.ธรรมนัส” ยกมือไหว้ขอโทษ “บิ๊กตู่” พร้อมบอกว่า “ข่าวที่ออกมาเป็นข่าวลือ นักข่าวไป
เขียนกันเอง ผมไม่รู้เรื่อง เป็นเฟกนิวส์”  
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 ตอกย้ าสัมพันธ์แน่นปึกในวงค่ายบ้านป่ารอยต่อ “น้องเล็ก” โชว์กอด “พ่ีชาย” พร้อมระบุว่า “ถ้า 3 คน อยู่
ก็ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าไปก็ต้องไปด้วยกัน ยังมีเรื่องราวของทั้ง 3 คนที่คนอ่ืนไม่รู้อีกเยอะ ไม่มีใครมาท าลาย 3 ป. ได้
หรอก ทุกคนอาจจะไม่รู้ ทุกคนอาจจะไม่รักเพ่ือนรักคนอ่ืน เหมือนผมรักกัน 3 คน ร่วมเป็นร่วมตายกันมา และท่านเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผมมาตั้งแต่ก้าวแรกท่ีรับราชการ สั่งสอนกัน ฝึกอบรมด้วยกันและโตขึ้นมาก็ยังคบ ยังเคารพกันอยู ่ทุก
อย่างผมเป็นวันนี้ได้ เพราะพ่ีทั้งสองคน” 
 “น้องเล็ก”ทั้งดักคอกดดันวัดใจ ทั้งย้ าเตือนความทรงจ า ตามรูปการณ์รอยปริแยกขนาดใหญ่ใน   
“ขุมค่ายพปชร.” สภาพแตกกันเละเทะ กลุ่มก๊วนรวมกันเฉพาะกิจ หมดประโยชน์ หักหลัง ทิ่มแทงกันเองทีมหนุน ทีม
ต้านยากจะกลับมาประสานเป็นเนื้อเดียวกัน เกมอ านาจยังแกว่งหนทางที่จะไปรอดสร้างความแข็งแกร่งให้กับบัลลังก์
อ านาจ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนคนดูแลพรรคเล็ก ซึ่งคนวงในและพรรคเล็กก็รู้ดีว่า ณ เวลานี้ใครควรผงาดขึ้นคุม. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/news/241582/  
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7 ก.ย. 2564 08:20    
ฝ่ายค้านชกวืด เมื่อหมอ ขอบู๊ 

 
 
การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพ่ิงเสร็จสิ้นลงไปนั้น กลายเป็นสนามการเมือง ที่สังคมจับจ้องไปที่การขึ้นชกของ 
 ฝ่ายรัฐบาล น าโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผนึกก าลัง ข้าราชการ และหน่วยงานในกระทรวงคุณหมอ ต้อง
ลงนวมลุยกับฝ่ายค้าน ที่สะสมความแค้น ล็อกเป้า ประเคนหมัดจัดหนักเรื่องการคุมโรคระบาด ที่หลายคนมองว่า ฝ่าย
ค้านน่าจะมีหมัดน็อกรัฐบาล เพราะเปิดอภิปรายในช่วงที่การระบาดสาหัส แค่หยิบตัวเลขรายวันมา เสริมดราม่า ก็น่าจะ
ท าให้ฝ่ายรัฐบาลล้มไปกอง นอนสลบบนเวที ได้ไม่ยาก 
 แต่เอาเข้าจริง สนามการเมืองนั้น ไม่เคยหมู เพราะทางฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ไล่
ตั้งแต่คณะผู้บริหาร ถึงผู้ปฏิบัติงาน เตรียมตัวมาอย่างดี แว่วว่าเก็งข้อสอบกันมาเดือนกว่า  ดังนั้น จะเห็นว่า ฝ่ายค้าน 
ถามมา ฝ่ายรัฐบาล ก็ตอบได้ แถมมีเอกสารมายืนยัน ตอกย้ าความน่าเชื่อถือ 
 เกมนี้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ยังเป็นมวยสายบู๊ ที่รุกหนัก ฉายภาพความสูญเสีย เน้นซีนอารมณ์ เรื่อง
ยอดความสูญเสีย เอาใจแม่ยกกองเชียร์เป็นหลัก 
 ขณะที่ทางรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่แต่เดิมคาดกันว่า จะเล่นบท FIGHTER กับเล่น
บท SMARTER ไม่ต่อล้อ ต่อเถียงทางการเมือง 
 ใช้โอกาสนี้ ที่กล้องทุกตัวจับมาที่ตน สื่อสารถึงประชาชน 70 ล้านคนทั่วประเทศ ถึงแผนการสาธารณสุข
ไทย ทั้งเรื่องการป้องกันโรค การรักษาโรค ไปจนถึงแผนวัคซีน ชี้แจงกันแบบสะเด็ดน้ าใช้เวลารวมทั้งสิ้นกว่า 40 นาที 
พร้อมสไลด์อธิบายถึงกว่า 35 ภาพ เพ่ือจะบอกว่า ไทย และทั่วโลก ก าลังเผชิญโลกอุบัติใหม่ ซึ่งไทยไม่เคยประมาท เมื่อ
เรียงไทม์ไลน์จะพบว่าไทยตั้งด่านสกัดโรค ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 สามารถควบคุมโรคได้ดี และได้เซ็นสัญญาจัดหา
วัคซีนแล้ว 
 แต่ต่อมามีปัญหาจากกลุ่มลอบเข้าเมือง และผู้กระท าผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการระบาดรอบใหม่ น ามา
ซึ่งการน าเข้ามาของวัคซีนสัญชาติจีน และปรับแผนจัดหาวัคซีนให้มีความหลากหลายตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาการแอบลอบเข้าเมือง และการกระท าผิดกฎหมายยังด าเนินต่อไป ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์
เดลต้า ซึ่งกลายเป็นปัญหาหลักของระบบสาธารณสุขไทย ทางทีมคุณหมอปรับแผนใหม่อีกครั้ง น ามาตรการการรักษา
ตัวที่บ้าน และชุมชนมาปรับใช้ ส่งผลให้ ระบบสาธารณสุขไทย ฟ้ืนตัว กระท่ังสถานการณ์คลี่คลายในที่สุด 
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 งานนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้สูญเสีย ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงสปิริตทางการเมือง และทุก
ถ้อยแถลงนั้น ไม่มีการหลงเข้าไปอยู่ในเกมของฝ่ายค้านแม้แต่น้อย 
 ขณะที่ด้านนอก ฝ่ายข้าราชการประจ า ซึ่งก็ล้วนแต่เป็นหมอ ได้ออกมาช่วยรัฐมนตรีชี้แจง เป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันกับฝ่ายการเมือง แสดงความรับผิดชอบรวมกันในการท างาน หัวหมู่ทะลวงฟังน าโดย “ปลัดดุ๊ก” นายแพทย์
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต “หมอจิ๋ว” นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 แต่คนที่ร้อนแรงที่สุด คือ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ออกมาตอก 
“หมอวาโย อัศวรุ่งเรือง” จากพรรคก้าวไกล ที่ตั้งแง่กับวัคซีนสูตรไขว้ของไทย ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารระดับโลก ซึ่ง
นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า “มีคนบอกว่าเราไขว้สูตรวัคซีนด้วยซิโนแวค และแอสตราฯ เราไม่ได้ตีพิมพ์วิจัยใน
วารสารวิชาการ ต้องเรียนกรมวิทย์ฯ ก าลังส่งตีพิมพ์ แต่งานวิจัยระดับโลกหลังจากท่ีได้ผลวิจัยแล้ว กว่าจะส่งให้วารสาร
ตีพิมพ์ จะต้องใช้เวลานาน ดังนั้น สถานการณ์เช่นนี้ หากใครก็ตามที่เป็นผู้บริหารรอให้ตีพิมพ์ก่อนจึงมาบริหารจัดการ 
ถือว่า โง่มาก” 
 สะท้อนอารมณ์เดือด ที่หมอกระทรวงฯ มีต่อเนื้อหาการอภิปราย ของฝ่ายค้าน กลายเป็นศึกอภิปรายครั้ง
นี้ หมอ สธ. ดูจะบู๊กว่าฝ่ายการเมืองเสียอีก ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะการตัดสินใจทั้งหลายของฝ่ายการเมือง ก็ได้คุณ
หมอในกระทรวงคอยเป็น “แบ็กอัพ” อยู่ตลอด เวลาฝ่ายการเมืองถูกบอมบ์ ฝ่ายคุณหมอ ก็โดนสะเก็ดระเบิดไปด้วย
อย่างมิต้องสงสัย 
 การขึ้นชกในสนามอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ฝ่ายค้านดูจะชกวืด ชกลม เสียมาก เพราะการที่นายอนุทิน ตี
กรรเชียงไม่เอาหน้าไปรับหมัด ฝ่ายค้านก็เหนื่อยฟรี แถมกลายเป็นพุ่งถลา หน้าคะม า ไปโดนน็อกด้วยข้อมูลเอาเสียดื้อๆ 
แค่เปิดประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล ที่ไทยยังดีกว่าค่าเฉลี่ยโลกเป็นเท่าตัว แถมวัคซีนที่ถูกยี้ ก็ได้รับการรับรองโดย 
WHO ทั้งเข้าไปอยู่ใน COVAX เรียบร้อย ข้อมูลนี้ตรงนี้ ไม่ต่างกับหมัดน็อก ที่ซัดเข้าไปเต็มหน้าฝ่ายแค้น 
 แต่ที่เจ็บจริงๆ คือหมัดจากคณะแพทย์ ซึ่งประเคนใส่ฝ่ายค้านตลอด 4 วันเต็มกับการแถลงโต้แบบเช้าเย็น 
ด้วยข้อมูลที่หนักแน่น แล้วแบบนี้ ฝ่ายค้าน จะสู้อย่างไรไหว และคงต้องกลับไปทบทวนตัวเองและท าการบ้านมาใหม่ 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000088426  
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วันที่ 7 กันยายน 2564 - 08:44 น. 
09.00 INDEX สายตาทอดจับ ประยุทธ์ ประวิตร ลิขิตเส้นทาง ‘ธรรมนัส พรหมเผ่า’ 
 

 
 
สายตาทอดจับ ประยุทธ์ ประวิตร ลิขิตเส้นทาง ‘ธรรมนัส พรหมเผ่า’ 
 ไม่ว่าจะมองตามนิยามของ ศาสตราจารย์สุรชาติ บ ารุงสุข แห่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ไม่ว่าจะมองตามพาดหัวข่าวของสื่อด้านหลัก ปรากฏการณ์อันปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม กระทั่งตอนสายของวันที่ 
4 กันยายน ภาพของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มีความโดดเด่นเป็นอย่างสูง  
 เป็นความโดดเด่นในฐานะผู้ที่พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นภายในรัฐบาล โดยมี
จุดเริ่มต้นมาจากพรรคพลังประชารัฐและพันธมิตร แต่แล้วเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สามารถพลิกเกมได้ในวินาที
สุดท้าย ความพยายามที่จะก่อการ ‘รัฐประหาร’ ในทางการเมือง จึงกลายเป็นการก่อ ‘กบฏ’ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ทุก
สายตาจึงจ้องมองไปยัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จุดเดียว 
 พลันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ประกอบส่วน 
‘กลุ่ม 3 ป.’ ขึ้นมากระชับแน่น ชะตากรรมของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะเป็นไปเช่นไร อย่าได้แปลกใจหากจะมีการ
ประกอบพิธีกรรมทางการเมือง ก่อนการลงมติไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ โดยให้ ร.อ .ธรรมนัส พรหมเผ่า ไปขอโทษ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ บ้านป่ารอยต่อ 
 มองจากแบบธรรมเนียมของทหารนี่เท่ากับเป็น ‘อโหสิกรรม’ ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง เท่ากับเลิกแล้วต่อ
กัน กระนั้น ทิศทางแห่งการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตามมาที่อึงคะนึงอยู่ในสังคมการเมืองในลักษณะ  ‘อาฟเตอร์ช็อก’ หลัง
ญั ต ติ ข อ เ ปิ ด อ ภิ ป ร า ย ทั่ ว ไ ป ด า เ นิ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น  นั่ น ก็ คื อ  พล . อ . ป ร ะ ยุ ท ธ์  จั น ท ร์ โ อ ช า  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะจัดการ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในทางการเมืองอย่างไร  ยังจะได้เป็น ‘รัฐมนตรี’ ยังเป็น 
‘เลขาธิการพรรค’ อยู่หรือไม ่
 พลันที่เห็น นายสันติ พร้อมพัฒน์ เดินทางเข้าท าเนียบรัฐบาลเพ่ือเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แนวโน้มของการ ‘เช็กบิล’ คิดบัญชีทางการเมืองก็เริ่มเด่นชัด ค าถามก็คือ การจัดการ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ราบรื่น
หรือไม่ เพราะนักการเมืองที่ทะยานขึ้นมาระดับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ย่อมมิใช่ตะเกียงที่ไร้น้ ามันอย่างแน่นอน ทุก
สายตาจึงทอดมองไปยัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2926305  
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FootNote: ไทยรักไทย พลังประชาชน เพื่อไทย แหล่งบ่มเพาะ "งูเห่า" ให้ ประยุทธ์ 
 

 
 
 แท้จริงแล้ว นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ แห่งอุตรดิตถ์ นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ แห่งศรีสะเกษ หากจะเป็น 
“งูเห่า” ที่เลื้อยออกจากพรรคเพื่อไทยก็มิได้เป็นงูตัวแรกหรืองูตัวที่ 2 
 ตรงกันข้าม ปรากฏการณ์เลียนแบบ “งูเห่า” ได้เกิดขึ้นตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 
มาแล้ว ถามว่าอุบัติแห่งพรรคเพื่อแผ่นดิน พรรคมัชฌิมาธิปไตย ด าเนินมาอย่างไร ก็นายสุรเกียรติ เสถียรไทย ไม่เคยเป็น
รัฐมนตรีของพรรคไทยหรอกหรือ  
 ยิ่งบทบาทของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในพรรคมัชฌิมาธิปไตย ก็มิได้มีอะไรปิดบังอ าพราง ยังการแยกตัว
ออกไปจัดตั้งพรรคประชาราชของ นายเสนาะ เทียนทอง จะยังมีค าถามอะไรอีกละหรือ 
 บทบาทของกลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ ที่แยกตัวออกจากพรรคพลังประชาราช ภายหลังการยุบพรรคในเดือน
พฤศจิกายน 2551 นั่นแหละคือผลสะเทือนจาก “บ้านป่ารอยต่อ” อย่างเด่นชัด จะแปลกอะไรหากยิ่งหลังรัฐประหาร
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 บรรดา “งูเห่า” ทางการเมืองจะยิ่งเลื้อยเข้าร่วมอย่างคับค่ัง 
 การเข้ารับต าแหน่งเป็น “ที่ปรึกษา” และต่อมาก็เป็น “รองนายกรัฐมนตรี” ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
คือปรากฏการณ์ “งูเห่า” ทางการเมืองในยุค พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะตามมาด้วยต าแหน่งทางการเมืองของ 
นายอุตตม สาวนายน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อย่าได้แปลกใจหากจะมีการต่อสายจากท าเนียบรัฐบาลไปยังสิ่งที่เรียกว่า 
“กลุ่มสามมิตร” ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อันเท่ากับเป็นอิฐก้อนแรกของพรรคพลังประชารัฐ 
จากนั้น “งูเห่า” อย่าง นายวิรัช รัตนเศรษฐ อย่าง นายสุพล ฟอง งาม ตลอดจนระดับอย่าง นายสันติ พร้อมพัฒน์ ก็
เลื้อยเข้าไปร่วม ในจ านวนนี้ย่อมรวมถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อีกด้วย 
 กล่าวไปแล้วบรรดา “งูเห่า” ที่เลื้อยแสดงบทบาทอันโลดโผนในทางการเมืองอยู่ ณ วันนี้ ที่อุดมสมบูรณ์
และมากด้วยความคึกคักย่อมมาจากไทยรักไทย พลังประชาชน เพ่ือไทย ที่มีการสอบสวนจ านวน 6 คนในพรรคเพ่ือไทย
คือ เด็ก เด็ก เมื่อเปรียบเทียบกับ “งูเห่า” ระดับ “ลายแตกงา” อย่าง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
ที่แวดล้อม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงล้วนเป็น “งูเห่า” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6605805  
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